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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 32/2568 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.1   

และประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.2  
 

 
นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ

มอบหมายให้นายมะสุกรี ดอเลาะ ผูจ้ดัการฝ่ายส านักงานเลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในท่ี
ประชุม รายงานองคป์ระชุม และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทั้ง ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และวิธีการ
นบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายมะสุกรี ดอเลาะ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีในรูปแบบผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จดั
ให้มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ท่ีผา่นการรับรอง (Certification) และ 
• ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self-

Assessment) จากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ (ETDA) แลว้  
อีกทั้ง การจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28 ท่ีระบุว่า 

“การจดัประชุมผูถื้อหุ้นอาจประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้อง
ปฏิบติัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

 
1
 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมกรรมการ ชัน้ 29 อาคารจัตุรสัจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

2
 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 
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บริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะอ านวยความ
สะดวกให้กับผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีใดก็ได้ โดยมิต้องเดินทางมา ณ 
สถานท่ีประชุม ซ่ึงเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 บริษทัฯ ได้ท าการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล   
E-Meeting จากหอ้งประชุมกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี  

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568                         
เวลา 10.00 น. 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568                   
เวลา 10.00 น. 

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 58 คน มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 60 คน 
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 19 คน 

โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 21 คน 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 39 คน ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 39 คน 
คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 561,516,998 หุ้น หรือ
ร้อยละ 66.0608 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 567,166,018 หุ้น หรือ
ร้อยละ 66.7254 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 เป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ข้อ 30 โดยในการประชุมมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ท่ีท าการ
ถ่ายทอดสด และผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 กรรมการ (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568                         
เวลา 10.00 น. 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568                   
เวลา 10.00 น. 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ท าการถ่ายทอดสด 

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

2. นายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

รองประธานกรรมการ / 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร / 
กรรมการการลงทุน 

2. นายชนินทธ์ 
โทณวณิก 

รองประธานกรรมการ / 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร / 
กรรมการการลงทุน 

3. นายธีรพล  
โชติชนาภิบาล 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรพล  
โชติชนาภิบาล 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

4. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 
ดร. คุณหญิง สุชาดา  
กีระนนัทน์ 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา

4. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 
ดร. คุณหญิง สุชาดา  
กีระนนัทน์ 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา
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ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568                         
เวลา 10.00 น. 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568                   
เวลา 10.00 น. 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ท าการถ่ายทอดสด 

ค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 

ค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 

5. ศาสตราจารยพ์ิเศษ 
ดร. กิตติพงษ ์  
กิตยารักษ ์

กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

5. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นางสินี  
เธียรประสิทธ์ิ 

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

6. นายสมประสงค ์ 
บุญยะชยั 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการการลงทุน / 
คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

7. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการการลงทุน / 
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารกลุ่ม / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธาน
คณะกรรมการความ
ยัง่ยนื 

7. นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการการลงทุน / 
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารกลุ่ม / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธาน
คณะกรรมการความ
ยัง่ยนื 

 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568                         
เวลา 10.00 น. 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568                   
เวลา 10.00 น. 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายภควตั  
โกวิทวฒันพงศ ์

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน 

2. นายภควตั  
โกวิทวฒันพงศ ์

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ 
ดร. กิตติพงษ ์  
กิตยารักษ ์

กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหา 
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ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568                         
เวลา 10.00 น. 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568                   
เวลา 10.00 น. 

พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

3. นายสมประสงค ์ 
บุญยะชยั 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการการลงทุน / 
คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

3. นางสินี 
เธียรประสิทธ์ิ 

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

4. นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการ 4. นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการ 
5. นางสาวปิยพร  
พรรณเชษฐ์ 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวปิยพร  
พรรณเชษฐ์ 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางจิตอนงค ์ภูมิภาค ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 
3. ดร. นิรมล จินดานุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
4. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่ 
5. นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 

1. นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย 
2.  นางสาวปะราลี เตชะจงจินตนา ท่ีปรึกษากฎหมาย3 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญนางสาวณัฐพร ใบยา จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เขา้
ร่วมประชุมส าหรับเป็นพยานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 32/25684 ส าหรับวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 
เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผล
คะแนนเสียง และมติท่ีประชุม เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

 
3
 เฉพาะวนัที่ 28 พฤษภาคม 2568  

4
 ส าหรบัการประชมุในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2568 นางสาวครีม โฆษานนัตชยั จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เขา้รว่ม
ประชมุเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าว 
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 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม นายมะสุกรี ดอเลาะ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ (1) วาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ (2) เสนอช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2567 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารด าเนินการดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าในส่วนของวาระการประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลนั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่
อย่างใด รวมถึงไดเ้ปิดโอกาสให้มีการส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นในช่วงเวลาดงักล่าว
ดว้ย  
 ส าหรับหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระการประชุมมีดงัน้ี 
 การลงคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นจะมีจ านวนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มี
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู ้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ 
งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น Custodian ท่ีแบ่งการออกเสียงลงคะแนน  
ทั้งน้ี ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด บริษทัฯ จะถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัวาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ือง
ใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะเป็นดงัน้ี  
• วาระท่ี 1 เป็นเร่ืองเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
• วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันั้นระบบจะไม่น าจ านวนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง มาเป็นฐาน
เสียงในการค านวณร้อยละของการอนุมติั เพื่อด าเนินการตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย ์
และวาระเหล่าน้ี ถือเป็นกรณีปกติ ดงันั้นหากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

• ส าหรับวาระท่ี 4 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใชวิ้ธีการเลือกตั้ง
เป็นรายบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

• วาระท่ี 5 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงัน้ี 
1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซักถามก่อนการลงมติ และ
จะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามล าดบั  
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2. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้น
กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย          
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีได้รับมอบ
ฉนัทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะถือว่าท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะ “เห็นดว้ย” กบัวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ขได ้จนกว่าจะมีการแจง้
ปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และมีการนับ
เวลาถอยหลงั เม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ี
ประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย โดยใชอี้เมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัในการยืนยนั
ตวัตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผูม้อบฉันทะให้ในบญัชีผูใ้ชง้านเดียวกนั เวน้แต่ใช้อีเมล
และเบอร์โทรศพัท์ในการยืนยนัตวัตนต่างกนั ระบบจะไม่รวมรายช่ือผูม้อบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งาน
แยกบญัชีผูใ้ช ้หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืนๆ ให้กดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช้” และกดท่ีปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของมอบฉันทะรายอ่ืนๆ โดยการเปล่ียนบญัชี ระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจาก
ฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ 
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบั
คะแนนในวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหน่ึง จะไม่เป็นการตดั
สิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปใน
ระบบ 

5. การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม
หรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 

 สอบถามผ่านขอ้ความ โดยสามารถพิมพข์อ้ซักถามท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดย
บริษทัฯ จะอ่านและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี 
เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถาม 
ตามความเหมาะสม และหากมีค าถามถูกส่งเขา้มาเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ไม่สามารถตอบ
ค าถามไดท้ั้งหมดในท่ีประชุม บริษทัฯ ขอรวบรวม และน าไปตอบบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตามท่ี
บริษทัฯ เห็นสมควร 
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 สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” 
จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยนัการจองคิว โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ช่ือ-นามสกุลของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีได้รับสิทธ์ิในการถามค าถาม จากนั้นให้ท่านท าการเปิดไมโครโฟนและ
กลอ้งของท่าน ก่อนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะสอบถามค าถาม ขอให้ท่านแจ้งช่ือ-นามสกุล และ
ประเภทในการเขา้ร่วมประชุมว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะก่อนถาม
ค าถามทุกคร้ัง เพื่อบริษทัฯ สามารถน ามาบนัทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
ครบถว้น ทั้งน้ี ส าหรับการสอบถามผ่านทางภาพและเสียง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิตอบค าถาม
เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีเปิดทั้งไมโครโฟนและกลอ้งเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีถามค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน 

6. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและ
ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดย
สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัท์ 02-460-9229 และ Line Official: 
inventechconnect 

7. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่
การประชุมผา่นระบบส ารองต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการประชุมคร้ังน้ีในลกัษณะส่ือวีดิทศัน์ 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม ขอไดโ้ปรดสอบถาม

ภายในระเบียบวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ทั้งน้ี หากท่านตอ้งการสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในระเบียบ
วาระการประชุมนั้นๆ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้สอบถามในวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ประชุม เพื่อเป็นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไดรั้บความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามท่ี
ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

เม่ือเลขานุการในท่ีประชุมไดช้ี้แจงท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ของการประชุมผ่านส่ืออิเลิกทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามค าถามในระบบการประชุมแลว้ จึงเรียนเชิญ
ประธานกรรมการ ด าเนินการประชุมตามวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัต่อไปน้ี 

จากนั้น นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม (ประธานฯ) ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
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วาระท่ี 1 รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567 (พิจารณา
ในวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568)  

  ประธานฯ ขอให้นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม เป็นผูร้ายงาน
เก่ียวกบักิจการในภาพรวมและกิจการในรอบปี 2567 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2567 ดงัน้ี 

ภาพรวมการท่องเท่ียวส าหรับปี 2567 เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเป็นส าคญั โดยการท่องเท่ียวในปี 2567 เติบโตขึ้นจากปี 
2566 เม่ือเทียบกบัช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ฟ้ืนตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 (อา้งอิงตวัเลขจาก UNWTO: 
United Nations World Tourism Organization)  

 
จากแผนภูมิขา้งตน้ แสดงภาพรวมการท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาคทัว่โลก โดยภูมิภาคตะวนัออก

กลางมีการท่องเท่ียวสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 134 หากเทียบกบัปี 2562 ท่ีเกิดสถานการณ์ COVID-19 รองลงมา
คือ ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา อเมริกา ตามล าดับ ส่วนภูมิภาคเอเชียมีอตัราการเติบโตต ่าสุด ซ่ึงธุรกิจของ 
บริษทัฯ ก็อยู่ภูมิภาคเอเชียน้ี ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 88 โดยหากรวมทุกภูมิภาคทัว่โลกแลว้จะมี
อตัราเติบโตร้อยละ 99  

สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย หากเทียบกบัปี 2562 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศ 
39.9 ล้านคน ส าหรับปี 2567 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศ 35.5 ล้านคน ส าหรับปี 2568 มีการ
คาดการณ์จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยว่า จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาประมาณ 38-40 ลา้นคน 
จากตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ระดับนักท่องเท่ียวจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิด
สถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม รายจ่ายเฉล่ียต่อการเดินทางยงัไม่กลบัสู่ระดบัเดิม ดงันั้น จึงมีความ
พยายามผลกัดนัการท่องเท่ียวใหเ้ป็นการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพมากขึ้น 

ภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ธุรกจิโรงแรม 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 18 ประเทศ และกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 

เช่น เอเชีย ตะวนัออกกลาง อเมริกา ยโุรป เป็นตน้ โดยมีโรงแรมและวิลล่าทั้งส้ิน 296 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรม 
57 แห่งและวิลล่า 239 แห่ง ตั้ งแต่ปี 2559 บริษทัฯ เร่ิมมีการปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ แต่เดิม 
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บริษทัฯ มีโรงแรมเพียงแค่ 27 แห่ง แต่ปัจจุบนับริษทัฯ ปรับเพิ่มมากกว่า 10 เท่า โดยมีโรงแรมและวิลล่า
รวมกันถึง 296 แห่ง และเดิมประกอบธุรกิจใน 8 ประเทศ แต่ปัจจุบนัมีถึง 19 ประเทศ ส าหรับจ านวน
หอ้งพกัปัจจุบนัมีมากกวา่ 13,100 หอ้ง และจ านวนโครงการท่ีรอการด าเนินการอีกมากกวา่ 50 แห่ง 

ส าหรับปี 2567 บริษทัฯ มีหมุดหมายท่ีส าคญัโดยการเปิดโรงแรมเพิ่มเติมอีก 4 แห่งคือ  
1) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซ่ึงท าการเปิดเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2567 เป็นการเปิดแบบ Soft 

Opening ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์เดิมของดุสิตท่ีท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ไดส้ร้างไว ้โดยได้
ร่วมงานกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีจะเก็บรักษาอตัลกัษณ์เดิมของดุสิตเอาไว ้ซ่ึงจะมีการเรียนเชิญผูถื้อหุน้
ให้มาเยี่ยมชมกิจการ ส าหรับรายละเอียดจะแจง้เพิ่มเติมในภายหลงั ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯ ท่ี
โรงแรมสามารถกลบัมาเปิดให้บริการอีกคร้ังดว้ยความยิ่งใหญ่ สวยงาม และยงัคงยึดโยงกบัอตัลกัษณ์เดิม
ของดุสิตเอาไว ้ 

2) โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส มะละกา ซ่ึงเป็นโรงแรมแห่งแรกท่ีบริษทัฯ เปิดในประเทศมาเลเซีย 
โดยเปิดใหบ้ริการแต่เพียงบางส่วนก่อน และจะเปิดเตม็รูปแบบในปี 2568 น้ี  

3) โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ เดิมไดปิ้ดให้บริการเพื่อท าการปรับปรุงใหม่ และปัจจุบนัมี
ความพร้อมท่ีจะกลบัมาใหบ้ริการอีกคร้ัง และ  

4) โรงแรมดุสิตดีทู ฟากู ชิมลา ท่ีประเทศอินเดีย ซ่ึงตั้งอยูใ่นภูมิประเทศท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวมี
ความประทบัใจกบับรรยากาศและบริการท่ีบริษทัมอบให ้

โรงแรมในเครือดุสิตไดรั้บรางวลัและการยอมรับจากผูบ้ริโภคถึง 16 รางวลัในปี 2567 โดยรางวลั
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

• Michelin Key ส าหรับโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต 
• 8 รางวลั จาก Travel + Leisure Luxury Awards – Southeast Asia 
• โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับการจดัอนัดับให้อยู่ในอนัดับท่ี 8 ของสุดยอดโรงแรมใน

ตะวนัออกกลาง โดยนิตยสารชั้นน า Condé Nast Traveler 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัจากพนัธมิตร Online Travel Agent ประจ าปี 2567 ไดแ้ก่ 
ระดบัเครือโรงแรม 
• Traveloka รางวลั Preferred Hotel Partner Award 
• Trip.com รางวลั Partnership Excellence Award 
ระดบัรายโรงแรม 
 Agoda.com รางวลั Gold Circle Award 2567 มอบใหก้บัโรงแรมในเครือจ านวน 11 แห่ง 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัจากพนัธมิตรดา้น Wholesale ประจ าปี 2024 ไดแ้ก่ 
• TBO Holidays รางวลั Rise and Shine Award 
• Didatravel รางวลั Best Chain Hotel 
นอกจากบริษทัฯ จะไดรั้บรางวลัจากธุรกิจโรงแรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัจากธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีโดดเด่นเช่นกนั ไดแ้ก่ 
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ร้านอาหารเบญจรงค์ – โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดรั้บรางวลัจาก 2567 World Luxury Awards 
ในหมวด 

• อาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี (ระดบัทวีป) 
• ร้านอาหารในรีสอร์ตหรู (ระดบัทวีป) 
• อาหารไทย (ระดบัทวีป) 
ร้าน Namak – โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี 
• รักษาสถานะ Michelin Select ส าหรับปี 2567 และ 2568 
• ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั World Culinary Awards 2567 (หมวด Best Hotel Restaurant 

– Abu Dhabi) 
• ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับท่ี 8 จาก Readers’ Choice Awards 2024 โดยนิตยสาร 

Condé Nast Traveler 
• ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิง Fact Dining Awards 2025 (หมวด Best Indian Restaurant – Abu 

Dhabi) 
ร้านอาหารเบญจรงค์ – โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ไดรั้บรางวลั Highly Commended: Best Thai 

Restaurant in Abu Dhabi 2024 จาก Time Out 
ร้านอาหาร Umu & Benjarong – โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ได้รับเกียรติจากรางวลั TripAdvisor 

Traveler’s Choice Awards 2567 
ร้านอาหาร Alfredo’s และ Beach House Grill – โรงแรมดุสิตธานี และดุสิตโฮเทล กวม ได้รับ

รางวลั TripAdvisor Traveler’s Choice Awards 2567 
ร้านอาหารโต๊ะกินขา้ว – โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี ได้รับรางวลั Luxe Global Award 2024 สาขา 

Best Luxury Specialty Cuisine in Southeast Asia 
ร้านอาหารเทียนดอง – บา้นดุสิตธานี ไดรั้บการแนะน าใน คู่มือมิชลิน (Michelin Guide) พร้อม

รางวลั Bib Gourmand ส าหรับปี 2567 และ 2568 
และล่าสุดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ยงัได้รับรางวลั Best New Hotel และร้านอาหารอิตาเลียน 

Cannubi ท่ีตั้งอยู่ในโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ก็ไดรั้บรางวลั Recommended Restaurant จากการจดัอนัดบั
ของ Tatler เช่นกนั 

ธุรกจิการศึกษา 
ธุรกิจการศึกษายงัคงมีความท้าทาย สาเหตุจากจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 4 ปีแลว้ แต่บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ธุรกิจการศึกษามีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ส าหรับจ านวนนกัศึกษาของบริษทัฯ ในปี 2567 มีดงัน้ี 

 วิทยาลัยดุสิตธานี มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจ านวน 3,190 คน และ
นกัศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรจ านวน 1,228 คน 
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 โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีนักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
จ านวน 1,338 คน และหลกัสูตรระยะยาวจ านวน 712 คน 

 โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เดอะ ฟู้ด สกูล แบงคอก มีนกัศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้นจ านวน 
1,401 คน และหลกัสูตรระยะยาวจ านวน 181 คน 

เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนั การศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทอาจไม่สามารถตอบ
โจทยค์นรุ่นใหม่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีการปรับเปล่ียนโดยเพิ่มหลกัสูตรประกาศนียบตัร อนุปริญญา และ
การฝึกอบรมเพิ่มทกัษะใหก้บับุคลากร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวิถีคนรุ่นใหม่ 

ธุรกจิอาหาร 
ธุรกิจอาหารประกอบธุรกิจแบ่งแยกการใหบ้ริการใน 3 ดา้นดงัน้ี 
 ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร (Food Services) ไดแ้ก่ บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั (“ECC”) 

และบริษทั เดอะ เคเทอเรอร์ส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ซ่ึงสามารถท า
ผลประกอบการไดดี้มาก โดย ECC ไดข้ยายบริการไปสู่ประเทศเวียดนามและล่าสุดคือฮ่องกง และยงัคงมี
ทิศทางจะขยายบริการไปสู่ประเทศจีนดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีนกัลงทุนชาวญ่ีปุ่ นท่ีสนใจมาเขา้ร่วมลงทุนกบั 
ECC คือ กลุ่ม Green house และ Sumitomo จากประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการท าอาหารให้แก่
โรงพยาบาลดว้ย ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการมาเป็นพนัธมิตรร่วมกบับริษทัฯ 

 ธุรกิจร้านอาหารคา้ปลีกและคา้ส่ง (Retails & B2B) ไดแ้ก่ บริษทั บองชูร์ เบเกอร่ี เอเชีย จ ากดั 
บริษทั เซเวอร์ อีทส์ จ ากัด และร้านอาหารออนไลน์ “ป่ินโตฮับ” โดยบริษทั เซเวอร์ อีทส์ จ ากัด และ
ร้านอาหารออนไลนป่ิ์นโตฮบั เป็นการสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายยอ่ยใหส้ามารถขายอาหารทางออนไลน์
ได ้โดยในปีท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจคือ บริษทัฯ สามารถน าอาหารจากผูป้ระกอบการรายย่อยต่างๆ ไป
ให้บริการในสายการบินแห่งชาติ คือ บมจ. การบินไทย ซ่ึงสามารถน าส่งม้ืออาหารให้แก่การบินไทย
ประมาณ 100,000 ม้ือต่อเดือน โดยในธุรกิจอาหารทั้งหมด สามารถใหบ้ริการอาหารไดม้ากกวา่ 42,000 ม้ือ
ต่อวนั และขนมอบ (เบเกอร่ี) มากกว่า 92,000 ช้ินต่อวนั และบริษทัฯ มีหน้าร้านขายขนมอบในประเทศ
ไทย และก าลงัขยายไปยงัประเทศเวียดนามและประเทศกมัพูชา มากกวา่ 90 แห่ง  

 ธุรกิจจดัหาอาหารจากแหล่งท่ีย ัง่ยืน (Food Sourcing) ซ่ึงการจดัหาอาหารจากแหล่งท่ีย ัง่ยืน
เป็นอุดมการณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษทั กล่าวคือ จะท าอยา่งไรท่ีจะมอบอาหารท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกคา้ 
โดยเป็นการส่งมอบความยัง่ยนืไปสู่ชุมชนดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ จึงรับซ้ือขา้วจากเกษตรกรในชุมชน หรือผกั
ปลอดสารพิษ และสินคา้อ่ืนๆ ผ่านบริษทั ดุสิต กาสโทร จ ากดั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโรงงานผลิตขนม
อบเป็นของตนเอง คือ บริษทั พอร์ต รอยลั จ ากดั  

ส าหรับธุรกิจอาหาร บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศจีน (และ
ฮ่องกง) ประเทศเวียดนาม ประเทศกมัพูชา ซ่ึงมี 1 ประเทศท่ีบริษทัฯ ไม่ไดมี้โรงแรมในประเทศนั้น จึงเห็น
ไดว้า่ กลุ่มของดุสิตใหบ้ริการทั้งโรงแรมและอาหารครอบคลุม 19 ประเทศ 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากของบริษทั และกล่าวขอบคุณท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีได้มีมติอนุมัติในปี 2560 ให้บริษทัฯ ได้ด าเนินโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงเป็น
โครงการหลกัของบริษทั นอกจากจะเป็นการน าโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ กลบัมาแลว้ ยงัเป็นการสร้างความ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัต่อไปในอนาคตดว้ย    

ยอ้นหลงัไปในปี 2560 สาธารณชน บุคคลในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งแวดวงส่ือ ต่างจบัตามอง 
เน่ืองจากโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมา ในปี 2560 
บริษทัฯ มีเงินทุนจดทะเบียน 850 ลา้นบาท เร่ิมด าเนินโครงการเร่ือยมา ผ่านช่วงวิกฤติ COVID-19 ท่ีส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจในวงกวา้ง จนประสบความส าเร็จในปัจจุบนั ดว้ยมูลค่าโครงการรวมประมาณ 46,700 
ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ ไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแต่อย่างใด ในวนัน้ีบริษทัยงัมีทุนจดทะเบียน 850 ลา้นบาท
เช่นเดิม  

ในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เตม็ไตรมาส และรับรู้รายได้
จากการส่งมอบพื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้ปลีก (Bare Shell) แก่บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (ซ่ึงเป็น
บริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN) ส าหรับการพัฒนา
ศูนยก์ารคา้ปลีกปลีกในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ส าเร็จเรียบร้อย ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในปี 2567 เป็นจ านวน 11,204 ลา้นบาท นบัเป็นรายไดสู้งสุดในประวติัการณ์ของบริษทั 
ท่ีเพิ่มขึ้ นอย่างก้าวกระโดดจากรายได้รวม 6,410 ล้านบาทในปี 2566  อีกทั้ งมี EBITDA (ก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษทัก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย) ในปี 2567 เป็นจ านวน 1,650 
ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก EBITDA 862 ลา้นบาทในปี 2566   

ก าหนดเปิดด าเนินการ 
- โซน A :  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปิดด าเนินการ (Soft Opening) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2567 

ในขณะท่ียงัไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ทุกส่วน เน่ืองจากบริษทัฯ ประสงคจ์ะสร้างรายไดใ้ห้เร็วท่ีสุด ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่
มีโรงแรมระดับลกัชัวรีแห่งอ่ืนใดเปิดให้บริการก่อนท่ีจะแลว้เสร็จทั้งหมด  แมก้ระนั้น โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ ยงัไดรั้บรางวลั “Best New Hotel” จากนิตยสาร Tatler Asia ในงาน Tatler Asia's Best Hotel Awards 
2024 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2567 และไดรั้บเสียงช่ืนชมจากผูม้าเยือนและผูใ้ชบ้ริการมากมาย  ความส าเร็จ
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปรียบดัง่ค  าขอบคุณและการตอบแทนของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้ 

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมรับชมวีดิทศัน์แสดงภาพส่วนต่างๆ ของโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ ซ่ึงรวมถึง บริเวณดา้นหนา้โรงแรม โถงตอ้นรับ เสาเบญจรงค ์น ้าตกสวรรคช์ั้นดุสิต ตน้ไมแ้ห่งความ
ทรงจ า ห้องอาหารต่างๆ เทวารัณยเ์วลเนส ศูนยอ์อกก าลงักาย ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุม ห้องไลบรารี (Library 
1918) หอ้งพกั กรอบอาคารสีทอง และยอดเสาสีทองซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของดุสิตธานี 
 ส่วนอ่ืนๆ ของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มีก าหนดเปิดด าเนินการ ดงัน้ี 
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- โซน B :  อาคารพกัอาศยั (Residence) มีก าหนดทยอยโอนห้องพกัในไตรมาส 4 ปี 2568 
ในระหว่างการก่อสร้างอาคารพกัอาศยั ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤติ COVID-19 มีขอ้จ ากดัในการเดินทาง และ

การพบปะเพื่อเสนอขาย อีกทั้งรูปแบบการขาย คือการขายสิทธิถือครองระยะยาว (Leasehold) เป็นเวลา 60 ปี 
ไม่ใช่การขายกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ซ่ึงอาจท าให้จ านวนผูซ้ื้อชาวต่างชาติต ่ากว่าเป้าหมาย เพราะไม่ได้
กรรมสิทธ์ิ (Ownership) ในหอ้งชุด   

อย่างไรก็ตาม ณ ส้ินปี 2567 การก่อสร้างอาคารพกัอาศยั ท่ีมีความคืบหน้าถึงชั้น 34 จาก 69 ชั้น ขาย
ได้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นท่ีขายทั้งหมด นับเป็นหน่ึงในโครงการท่ีมียอดขายเป็นอนัดับต้นๆ ในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติอ่ืนๆ ในประเทศไทย อน่ึง โครงการไดรั้บเสียงช่ืนชมและการกล่าวขานว่า อาคารมี
มาตรฐานการก่อสร้างท่ีดีเยี่ยม ไม่มีความสั่นไหว และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2568 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจของบริษทั  ในการน้ี 
นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กล่าวช่ืนชมและขอบคุณทีมงานบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั บริษทัในเครือซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา
และด าเนินโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งจากบริษทัอ่ืนๆ  

ปัจจุบนัอาคารพกัอาศยัมียอดขายประมาณ 15,850 ลา้นบาท จาก 345 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของ
พื้นท่ีขายทั้งหมด จากเดิมไดต้ั้งเป้าหมายราคาขายเฉล่ียประมาณ 200,000 กวา่บาทต่อตารางเมตร ปัจจุบนัปรับ
เพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 300,000 บาทปลายๆ ต่อตารางเมตร สูงกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไวม้าก  

บริษทัฯ มีเป้าหมายยอดขายในปี 2568 ประมาณร้อยละ 90-95  แมห้ลงัเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซ่ึง
อาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในอาคารสูง โครงการของบริษทัฯ ยงัคงขายไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีผูส้นใจจะซ้ือ
เพนท์เฮ้าส์ แต่โครงการยงัไม่ประสงค์จะขายในขณะน้ี โดยอาจจะรอไวข้ายเม่ือราคาขึ้นสูงกว่าน้ีอีกสัก
เลก็นอ้ย เพื่อท ารายไดใ้หดี้ท่ีสุดใหก้บัผูถื้อหุ้น  

- โซน C :  อาคารส านกังานและศูนยก์ารคา้ปลีกรวมถึงสวนลอยฟ้า (Roof Park)  
การก่อสร้างอาคารส านักงานคืบหน้าถึงชั้ น 44 โดยมีก าหนดเปิดในไตรมาส 2 ปี 2568  และ

ศูนยก์ารคา้ปลีกมีก าหนดเปิดในไตรมาส 3 ปี 2568 โดยประมาณการไวใ้นวนัท่ี 15 สิงหาคม 2568 
ในส่วนของสวนลอยฟ้า (Roof Park) ซ่ึงเป็นโครงสร้างรองบนหลงัคาพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ปลีกใกลแ้ลว้

เสร็จ เตรียมพร้อมส าหรับเร่ิมงานจดัสวน (Softscape) ในเดือนมีนาคม 2568  สวนลอยฟ้าขนาด 11,000 ตาราง
เมตร เกิดจากแนวคิดการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพฯ เพื่อมอบประโยชน์คืนสู่สังคมและสาธารณะ บุคคล
ทัว่ไปสามารถมาเท่ียวชมและออกก าลงักายได ้ 

โครงการเพ่ือความยั่งยืน 
นอกจากการพฒันาโครงการทางธุรกิจต่างๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาโครงการเพื่อความ

ยัง่ยนื  ดงัน้ี  
• โครงการ Tree of Life  
แนวทางสร้างความยัง่ยืน 4 ระดบั ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ครอบคลุม

ทุกกลุ่มธุรกิจของดุสิตธานีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลกระทบเชิง
บวกในทุกหนแห่งท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของโรงแรมต่างๆ  
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ปัจจุบนัมีโรงแรม 20 แห่งผ่านเกณฑ์แลว้ (ระดบัหน่ึง - ภาคบงัคบั) และโรงแรม 12 แห่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

• โครงการ Stay Kind  
โครงการร่วมบริจาคเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยเชิญชวนแขกของโรงแรมบริจาค 1 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า) ต่อการเขา้พกั ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมีโครงการน าร่องในประเทศไทยในเดือน
สิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 2567 (มีโรงแรมเขา้ร่วม 13 แห่ง) โดยน าเงินบริจาคท่ีรวบรวมไดไ้ปสนับสนุน
องคก์รหรือโครงการเพื่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  

ในการด าเนินโครงการเพื่อความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) บริษทัฯ 
มุ่งเนน้ประเด็นดา้นความยัง่ยนืท่ีส าคญั ดงัน้ี  

ก. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในกระบวนการธุรกจิ 
- บูรณาการหลกัสิทธิมนุษยชนเขา้ไวใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้ดัฝึกอบรมเร่ือง 

‘ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน’ ครอบคลุมทั้งองคก์ร  
-  พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรด้านความยั่งยืนบน

แพลตฟอร์มดิจิทลั  
- พฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมบริการผ่านโครงการ LEAD Management Trainee  

เพื่อเปิดโอกาสให้บณัฑิตท่ีมีศกัยภาพสูงจากวิทยาลยัดุสิตธานีไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การฝึกงานในโรงแรม และเม่ือจบโปรแกรมแลว้ จะไดป้ฏิบติังานในกลุ่มดุสิตธานี 

ข. การบริหารจัดการเพ่ือรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions) 
ลดการใชพ้ลงังานและลดก๊าซเรือนกระจก 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานของระบบสาธารณูปโภคหลกั เช่น โรงแรมดุสิตธานี   

หัวหิน ไดเ้ปล่ียนหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) และสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าในส่วนน้ีลง
ไดป้ระมาณร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัอุปกรณ์เดิม   

- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียน โดยขยายผลการใช้พลงังานแสงอาทิตย ์เช่น (1) 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาท่ีโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน วิทยาลยัดุสิตธานี (2) ติดตั้งโคมพลงังานแสงอาทิตย์
ส าหรับไฟส่องสว่างบนถนนบริเวณท่าเทียบเรือ โรงแรมดุสิตธานี ลูบิ  แพลนเทชั่น           
รีสอร์ต ฟิลิปปินส์  

จดัการขยะอาหาร  
จดัการขยะอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การลดขยะอาหารในขั้นตอนการจดัเตรียมและการ

ผลิต การจดัการอาหารส่วนเกิน การท าปุ๋ ยหมกัจากขยะอาหาร เช่น ใช้เคร่ืองย่อยเศษอาหารท่ีโรงแรม     
ดุสิตธานี กรุงเทพ 
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ค. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)  
ผนวกประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเขา้ไวใ้นกระบวนการพิจารณาจดัหา (แนวทางการจดัซ้ือ

จดัจา้งสีเขียว: Green Procurement) เช่น: 
- ลดการใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียว เช่น ใหบ้ริการน ้าด่ืมในขวดแกว้ท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
-  ก าหนดมาตรฐานใหม่ของส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั เช่น ใช้บรรจุภณัฑ์ชนิดเติม  

เปล่ียนสบู่กอ้นเป็นสบู่เหลว  
-  ส่งเสริมการใช้ผลิตผลเกษตรอินทรีย์และการจัดหาผลิตภัณฑ์จากท้องถ่ิน เช่น มะพร้าว

น ้ าหอม (ขยายผลถึง 11 โรงแรมและบา้นดุสิตธานี) น ้ าแร่ทอ้งถ่ิน (ทุกโรงแรมในประเทศ
ไทย) 

- ส่ือสารจรรยาบรรณคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) กับคู่คา้หลกั โดยคู่คา้หลกัร้อยละ 74 
รับทราบอยา่งเป็นทางการแลว้  

การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต โดยไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ในเดือนตุลาคม 2558  

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั เพื่อยืน่ขอต่อ
อายุประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ เป็นคร้ังท่ี 2 และได้ผ่านการรับรอง
ดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจ าไตรมาสท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ซ่ึง
ใบรับรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีรับรอง  

ในปี 2567 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั เพื่อยืน่ขอต่อ
อายุประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ เป็นคร้ังท่ี 3 และได้ผ่านการรับรอง
ดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจ าไตรมาสท่ี 1/2567 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567 ซ่ึง
ใบรับรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีรับรอง 

ส าหรับการด าเนินการดา้นการต่อตา้นธุรกิจคอร์รัปชนัในองคก์รในปี 2567 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้
การจดัอบรมเพื่อสร้างและทบทวนความรู้เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีปรับปรุงใหม่ให้กบั
บุคลากร ทั้งบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิม เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและใหถื้อปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  

การด าเนินการต่างๆ เพื่อความยัง่ยนืท่ีรายงานขา้งตน้ เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ยงัมีการด าเนินการ
อ่ืนๆ ดงัปรากฏตามรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงปรากฏในแบบ
แจง้การประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

กจิกรรมเยี่ยมชมกจิการ 
บริษทัฯ จะจัดกิจกรรมน าผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมกิจการในไตรมาส 3 ปี 2568 เพื่อเยี่ยมชมโรงแรม     

ดุสิตธานี กรุงเทพ ทั้งน้ี บริษทัจะน าส่งหนงัสือเชิญพร้อมรายละเอียดไปยงัผูถื้อหุน้ ผา่นบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ต่อไป 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษทั”) รายงานวา่ มีค าถามล่วงหนา้

จากนายวีรวฒัน์ พฤกษานุบาล ผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอบถามมายงับริษทัฯ ทางช่องทางอีเมล เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2568 โดยสอบถามว่า DUSIT มีลกัษณะธุรกิจคลา้ยกบับริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
(“MINT”) แต่ผลประกอบการต่างกนัมาก DUSIT ขาดทุนติดต่อกนัหลายปี ผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บเงินปันผลมา
นานมาก ขอให้คณะกรรมการช่วยช้ีแจงเหตุผลและแนวทางแก้ไข และคณะกรรมการจะแสดงความ
รับผิดชอบโดยไม่รับผลตอบแทนไดห้รือไม่ 

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ช้ีแจงว่า ธุรกิจของ DUSIT อาจดูคลา้ยกบัธุรกิจของบริษทัดงักล่าว แต่โดย
ขอ้เท็จจริงแลว้ ธุรกิจของ DUSIT มีความแตกต่างจากธุรกิจดงักล่าวในหลายส่วน ตั้งแต่เจตจ านงในการ
ด าเนินงาน ปรัชญาในการท างาน ธุรกิจหลกั รวมถึงขนาดของกิจการ ตามเจตนารมณ์ของท่านผูห้ญิงชนตัถ ์
ปิยะอุย ท่ีตอ้งการจะท าใหป้ระเทศไทยและคนไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนกัเดินทางทัว่โลก 

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปีท่ีเปิดด าเนินการมา ธุรกิจของ DUSIT อยู่ในหมวดของธุรกิจโรงแรม 
และโรงเรียนการโรงแรม รวมถึงส่วนใหญ่จ ากดัอยู่ในประเทศไทย ส่งผลให้การด าเนินการของบริษทัฯ มี
ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ในประเทศ ท าให้ผลการด าเนินงาน
หยดุน่ิง และไม่สามารถเติบโตได ้ จึงเป็นท่ีมาของบริษทัฯ ท่ีจ าเป็นตอ้งเร่ิมกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษทั โดยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั แมจ้ะตอ้งเผชิญกับวิกฤติ
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และโรคระบาดต่างๆ แต่ DUSIT ยงัสามารถขยายกิจการ รวมถึงท าโครงการ
ระดบั 46,700 ลา้นบาท  โดยท่ีมิไดผ้ลกัภาระไปยงัผูถื้อหุ้นในการขอเพิ่มทุนแต่อย่างใด แต่พยายามอย่าง
เต็มท่ีท่ีจะช่วยเหลือตวัเอง และหาเงินกู้เขา้มาด าเนินกิจการ ส่งผลให้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษทั ฯ 
สามารถท่ีจะขยายกิจการจาก 8 ประเทศ เป็นปัจจุบนัถึง 19 ประเทศ (รวมธุรกิจอาหาร) สร้างแบรนด์ของ
โรงแรมเพิ่มเติมจาก 4 แบรนด ์เป็น 10 แบรนด ์ซ่ึงสามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลายมากขึ้น เพิ่ม
ธุรกิจจาก 2 ธุรกิจหลกั เป็น 4 ธุรกิจหลกั กล่าวคือ จากเดิมท่ีมีธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการศึกษา ไดเ้พิ่ม
ธุรกิจอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงสร้างช่ือเสียงของบริษทัฯ ให้กลบัมาเป็นท่ีสนใจ
ของตลาด และเป็นตวัแทนของแบรนดไ์ทยท่ีน่าภาคภูมิใจอยูต่ลอดเวลา  

ส าหรับสาเหตุของการขาดทุนสะสมในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีสาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียจ่ายใน
โครงการขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการท า
เพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยืนของผูถื้อหุ้น รวมถึงดอกเบ้ียจากการออกหุ้นกูใ้นช่วงวิกฤติ COVID-19 ท่ีผ่านมา ซ่ึง
บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ เน่ืองจากขาดสภาพคล่องจากการท่ีรายไดห้ายไปถึง 3 ปี และท่ีส าคญั 
บริษทัฯ ไม่เคยผลกัภาระดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุ้นโดยการขอเพิ่มทุนแต่อย่างใด ดงันั้น ตน้ทุนในการท างาน
ของบริษทัจึงแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงกบับริษทัท่ีกล่าวมา หากพิจารณาจากงบการเงิน จะเห็นว่าบริษทัฯ มี
ภาระดอกเบ้ียจ่ายสูงถึง 578 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายดงักล่าว บริษทัฯ จะมีก าไรแลว้ในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ไดน้ าเสนอแผนภูมิผลการด าเนินงานปี 2562-2567 พร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดดงัน้ี  
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ผลการด าเนินงานปี 2562-2567  
 
 
 
 
 
* ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
ตามแผนภูมิขา้งตน้ รายไดร้วมของบริษทัฯ เติบโตอยา่งกา้วกระโดดจาก 6,410 ลา้นบาทในปี 2566 

เป็น 11,204 ล้านบาทในปี 2567 ในส่วนของ EBITDA (ไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย) ก็มีการเติบโตสูงขึ้นเม่ือ
เทียบเคียงกบัปีก่อนหนา้ท่ีเกิดสถานการณ์ COVID-19  

นับตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษทัฯ ไม่
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเต็มก าลงั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถรักษาระดบัของ EBITDA ให้เป็น
บวก ในส่วนของก าไร(ขาดทุน) สุทธิ มีเหตุการณ์ส าคญั 2 เหตุการณ์ท่ีท าให้บริษทัฯ เกิดผลขาดทุน คือ 
ดอกเบ้ียจากการออกหุ้นกูใ้นช่วงวิกฤติ COVID-19 และดอกเบ้ียจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้น
การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ รวมถึงการด าเนินโครงการใหญ่ คือโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  

ส าหรับปี 2567 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 237 ลา้นบาท หากหักภาระดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 
578 ลา้นบาท บริษทัฯ จะมีก าไรเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี แมว้่าบริษทัฯ จะมีผลขาดทุน แต่บริษทัฯ ไม่ไดผ้ลกั
ภาระดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้โดยการเพิ่มทุนแต่อยา่งใด 

นบัตั้งแต่ท่ีตนเขา้รับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มเม่ือ 9 ปีท่ีผ่านมา ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ยงัคงอยู่ท่ี 850 ลา้นบาทเท่าเดิมจนถึงปัจจุบนั แมว้่าบริษทัฯ จะมีการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
และขยายการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม 

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากงบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3,440 ลา้นบาทในปี 2566 
เป็น 7,209 ลา้นบาทในปี 2567 หรือเติบโตกวา่ 3,770 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯ พยายามอย่างมากท่ีจะไม่ใหภ้าระตกไปอยูท่ี่ผูถื้อหุน้ โดยคงทุนจดทะเบียนไวท่ี้ 850 
ลา้นบาทมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีโครงการใหญ่หรือเกิดวิกฤติใดๆ ในโอกาสน้ี นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ จึงได้
กล่าวขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเปิดโอกาสใหไ้ดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนถึงสาเหตุท่ียงัคงมีผลขาดทุน 

เลขานุการบริษทั อ่านค าถามจาก นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านขอ้ความ โดยกล่าวช่ืนชมโรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพ ว่าสวยมาก บรรยากาศน่าเขา้พกั ซ่ึงจากการรับชมคลิปวิดีโอแลว้ ท าให้รู้สึกว่า ถา้ไดเ้ขา้พกั จะ
ผ่อนคลายไดดี้จริงๆ พร้อมสอบถามว่า ผลตอบรับของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นอย่างไร และมีอตัรา
การเขา้พกัประมาณเท่าไร เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัหรือไม่ 

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ช้ีแจงว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผลตอบรับท่ีดีมาก จากการท่ีได้รับ
รางวลั Best New Hotel หรือ โรงแรมใหม่ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย จาก Tatler ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าวา่ โรงแรม
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ดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นผลประกอบการท่ีดี และการช่ืนชม
จากแขกท่ีมาเขา้พกั ท่ีกล่าวว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ไม่เพียงแต่เป็นโรงแรมท่ีสร้างขึ้นใหม่ แต่ยงัคง
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี  

เลขานุการบริษทั รายงานว่ามีค าถามล่วงหนา้จากผูรั้บมอบฉันทะ 3 ราย ซ่ึงมีค าถามคลา้ยกนั จึงขอ
อ่านรวมกัน ไดแ้ก่ 1) นางสาวภาสวรรณ ดอนสระ ผูรั้บมอบฉันทะจากนายณัฐสิทธ์ิ เธียรประสิทธ์ิ 2) นาย   
ณัฐพนธ์ เทพสาร ผูรั้บมอบฉันทะจากนายภมรศกัด์ิ เธียรประสิทธ์ิ และ 3) นางสุนงค ์สาลีรัฐวิภาค ผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากบริษทั ชนตัถแ์ละลูก จ ากดั สอบถามดงัน้ี 

(1) ตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 2567 หน้า 94-95 บริษทัมีภาระช าระหน้ีหุ้นกู้ท่ีเสนอขายในปี 2566 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงินจ านวน 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดช าระในปี 2569 บริษทัฯ จะน าเงินจากส่วนใด
มาช าระหน้ีดงักล่าวและการช าระหน้ีจะกระทบกบั Cash flow ของบริษทัฯ อยา่งไร 

(2) ในหน้า 238 ระบุในงบการเงินมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 578.1 ลา้นบาท เงินตน้ทุนจ านวน    
ดงักล่าวคือตน้ทุนจากกิจการอะไรบา้ง และมีแผนงานท่ีจะแกไ้ขเพื่อใหล้ดตน้ทุนดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
 นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดในแต่ละขอ้ ดงัน้ี  

(1) บริษทัฯมีหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2569 จ านวน 2 ชุด โดยจะครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนกรกฎาคม จ านวน 1,500 ลา้นบาท และในเดือนธนัวาคม จ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดอ้อกหุ้น
กูชุ้ดดงักล่าวในปี 2566 ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (“DCP”) และไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.55 ทั้งน้ี ตามแผนด้าน
การเงินท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นปัจจุบนั บริษทัฯ จะพิจารณาในหลายส่วนประกอบกนั ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ความ
คืบหนา้ของโครงการ DCP ซ่ึงยงัจ าเป็นจะตอ้งใชก้ระแสเงินสด และส่วนท่ี 2 ผลประกอบการซ่ึงเร่ิมดีขึ้นทั้ง
จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนไป ขณะเดียวกนั บริษทัฯ พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ ดว้ย
เช่นกนั เช่น การออกจ าหน่ายหุ้นกูใ้หม่เพื่อทดแทนหุ้นกูชุ้ดเดิม (Roll Over) ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงบริษทัฯ 
มัน่ใจว่าจากผลประกอบการและความเช่ือมัน่ รวมถึงอนัดบัเรตต้ิงของบริษทัท่ีอยู่ในระดบัท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ
ในหลายปีท่ีผ่านมา เป็นโอกาสท่ีจะท าให้บริษทัสามารถท่ีจะออกหุ้นกูไ้ด ้โดยท่ีแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ีย
ปัจจุบนัมีโอกาสท่ีอตัราดอกเบ้ียจะลดต ่าลง 

(2) ตน้ทุนทางการเงินจ านวน 578.1 ลา้นบาทในรายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
ส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียจากการกูย้ืมทั้งท่ีเป็นการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและการกูย้ืมผ่านหุ้นกู ้จ านวน 281 ลา้น
บาท และ 2) ส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียท่ีเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ซ่ึงมาจากการปรับปรุงสัญญาเช่าและมี
ดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งบนัทึกและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลา จ านวน 297 ลา้นบาท ส าหรับแนวทางในการแกไ้ขการ
ลดตน้ทุนนั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีการเพิ่มทุน กอปรกบัในปี 2568-2569 บริษทัฯ คาดวา่จะมีการโอนห้องชุด
บางส่วนของโครงการ DCP และไดรั้บกระแสเงินสด โดยมีกระแสเงินสดส่วนเกินบางส่วนมาลดภาระหน้ีใน
โครงการ ซ่ึงหากบริษทัฯ สามารถโอนห้องชุดไดต้ามแผนท่ีก าหนดไวจ้ะลดภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียลง 

เลขานุการบริษทั รายงานว่า มีค าถามอีกจ านวนหน่ึง ขอรวบรวมไปตอบในวาระต่อๆ ไป และ
เรียนเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมต่อ 
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ประธานฯ จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการใน

รอบปี 2567 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 พร้อมท้ังรายงานของผู้สอบบัญชี 

(พจิารณาในวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568) 
ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานต่อ 

ท่ีประชุมเก่ียวกบังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 
นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า งบการเงินและการเงินรวมของบริษทั ดุสิตธานี 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงแสดงความเห็นแบบไม่มี เ ง่ือนไข และผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏในแบบแจง้การประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแลว้ ส าหรับขอ้มูลส าคญัทางการเงินสามารถดูไดจ้ากในรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One 
Report) (ฉบบัภาษาไทย) หน้าท่ี 20 และงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจ าปี 
2567 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบบัภาษาไทย) หนา้ท่ี 229-389 ทั้งน้ี สรุปรายงานทางการเงินมีดงัน้ี 

 

งบฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม เปลี่ยน 

แปลง 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เปลี่ยน 
แปลง 

2567 2566 2567 2566 

สินทรัพยร์วม 38,271 27,922 10,349 16,459 15,914 545 

หน้ีสินรวม 29,482 23,609 5,873 11,785 10,850 935 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 8,789 4,313 4,476 4,674 5,064 (390) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 7,209 3,440 3,769 4,674 5,064 (390) 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.53 4.07 4.46 5.50 5.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (0.46) 
  

ในปี 2567 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมจ านวน 38,271 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 10,349 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยการเพิ่มขึ้นดงักล่าวเกิดจาก (1) สินทรัพย์
หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ านวน 2,339 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงเป็นผลจาก
ผลประกอบการท่ีดีขึ้นในปี 2567 ทั้งในดา้นรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ท่ีปรับตวัสูงขึ้นจากธุรกิจหลกั ตลอดจนการส่งมอบพื้นท่ี
อาคารศูนยก์ารคา้ปลีกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว ้และ (2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ านวน 
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8,010 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ านวน 8,004 ลา้นบาท จากงานก่อสร้าง
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และ การประเมินราคาท่ีดินเพื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีสอดคลอ้งกบัราคาปัจจุบนั
ขอ้เทจ็จริงและการตดัสินใจทางธุรกิจ อนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัปรับตวั
เพิ่มขึ้นตามท่ีปรากฏในรายงาน 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 29,482 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 5,873 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ โดย
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,736 ลา้นบาท เพื่อใช้ในการ
พฒันาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค การเพิ่มขึ้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 1,562 ลา้นบาท อนัเป็น
การบนัทึกบญัชีให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
เพื่อรองรับโครงการในอนาคต และการปรับปรุงหน้ีสินรอการตดับญัชีตามมาตรฐานการบญัชีจากรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 1,055 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 8,789 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 4,476 ลา้นบาท จาก 
4,313 ลา้นบาทในปี 2566 โดยมาจากผลประกอบการท่ีปรับตวัดีขึ้น และการตีราคาทรัพยสิ์นของมูลค่า
ท่ีดินสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 4,830 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดเพิ่มขึ้น
จ านวน 4,811 ลา้นบาท เม่ือหักดว้ยขาดทุนสุทธิส าหรับงวดจ านวน 151 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายของหุน้
กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 160 ลา้นบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่รวมเป็น
จ านวน 7,209 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3,769 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นจ านวน 8.53 
บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 4.46 บาทต่อหุน้ 

 

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
รายการ  

งบการเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เปลี่ยนแปลง 

2567 2566 2567 2566 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  10,109 5,377 4,732 1,163 1,038 125 

หัก ตน้ทุนขายและการให้บริการ  (6,547) (2,979) (3,568) (510) (471) (39) 

หัก ตน้ทุนบริการ – ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (681) (634) (47) (170) (169) (1) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 2,881 1,764 1,117 483 398 85 
รายไดอ้ื่นรวม 1,096 1,033 63 1,327 1,228 99 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,977 2,797 1,180 1,810 1,626 184 
หัก ค่าใชจ่้ายรวม (3,873) (3,368) (505) (2,107) (1,822) (285) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 104 (571) 675 (297) (196) (101) 
หัก  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (255) (13) (242) (6) (5) (1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (151) (584) 433 (303) (201) (102) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (237) (570) 333 (303) (201) (102) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
อ านาจควบคุม 

 
86 

 
(14) 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 
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รายการ  

งบการเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เปลี่ยนแปลง 

2567 2566 2567 2566 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                               (บาท) (0.42) (0.82) 0.40 (0.50) (0.38) (0.12) 

 
ในปี 2567 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการจ านวน 10,109 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจ านวน 4,732 ลา้นบาท จาก 5,377 ลา้นบาทในปี 2566 โดยหลกัมาจากผลประกอบการท่ีปรับตวัดี
ขึ้นของกลุ่มธุรกิจโรงแรม การเปิดใหบ้ริการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2567 และรายได้
จากการส่งมอบพื้นท่ีอาคารศูนยก์ารคา้ปลีกโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 

ส าหรับตน้ทุนขายและการให้บริการ มีจ านวนทั้งส้ิน 6,547 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3,568 ลา้น
บาทจากปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการส่งมอบพื้นท่ีอาคารศูนยก์ารคา้ปลีก ตลอดจนการเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร 

ตน้ทุนบริการ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทัในปี 2567 มีจ านวน 681 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 47 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการเปิดด าเนินการของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ใน
เดือนกนัยายน 2567 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 1,096 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 63 
ลา้นบาท โดยมีส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT เป็นส่วนส าคญั จากรายงานสรุปดงักล่าว กลุ่มบริษทัมีผลก าไร
ก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 104 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 675 ลา้นบาท 

ในปี 2567 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 151 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อนจ านวน 433 ลา้นบาท โดยในปี 2566 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 584 ลา้นบาท มีผลขาดทุนสุทธิท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่จ านวน 237 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 333 ลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 570 ลา้น
บาท ในปี 2566 ส่งผลใหมี้ผลขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจ านวน 0.42 บาทต่อหุน้ ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 
0.40 บาทต่อหุน้ โดยในปี 2566 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจ านวน 0.82 บาทต่อหุน้ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

เลขานุการบริษทั อ่านค าถามจาก นายพงศศ์กัด์ิ อุรัจนานนท ์ผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งค าถามล่วงหนา้มายงั
บริษทัทางช่องทางอีเมล 2 ค าถาม ดงัน้ี  

1. เน่ืองจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 อยูใ่นระดบัสูง จึงอยาก
ทราบแนวทางในการลดอตัราส่วนดงักล่าว ในระยะ 1-2 ปี จากน้ีอย่างไรบา้ง และมีแผนส ารองอะไรบา้ง 
เช่น การเพิ่มทุน การขายทรัพยสิ์นเพื่อมาช าระหน้ี เป็นตน้ 

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ช้ีแจงว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทั มีค่า
เท่ากบั 4.09 เท่า เกิดจากหน้ีสินรวมจ านวน 29,482 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่จ านวน 7,209 
ลา้นบาท ตามท่ีแสดงในงบการเงิน โดยแบ่งประเภทหน้ีสินเป็นรายการใหญ่ ดงัน้ี 

1) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt: IBD) จ านวน 18,538 ล้านบาท  ซ่ึงรวม
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบญัชี TFRS 16 จ านวน 8,978 ลา้นบาท 
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2) หน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย จ านวน 10,944 ลา้นบาท  
หากพิจารณาเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จะพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ จะเท่ากบั 2.57 เท่า แต่หากไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบญัชี 
TFRS 16 ค่าจะเท่ากบั 1.33 เท่า 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแนวทางในการลดภาระหน้ีในช่วง 1-3 ปีขา้งหนา้ ดงัน้ี  
1) บริษทัฯ คาดว่าเม่ือโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค แลว้เสร็จ และไดรั้บกระแสเงินสดตามแผน

ท่ีวางไวใ้นช่วงปี 2569-2570 หน้ีสินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 4,280 ลา้นบาท และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า จ านวน 3,370 ลา้นบาท และรายได้รับล่วงหน้าและเงินมดัจ า จ านวน 6,314 
ลา้นบาท จะลดลงรวมประมาณ 13,964 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของหน้ีสิน
รวมในปัจจุบนั  

2) หน้ีสินจากสถาบนัการเงิน ส่วนท่ีเหลือจะทยอยลดลงตามตารางช าระคืนหน้ี โดยเฉล่ียปีละ
ประมาณ 200 ลา้นบาท 

3) หน้ีสินตามสัญญาเช่า จะทยอยลดลงตามช่วงระยะเวลาท่ีจ่ายค่าเช่า 
4) รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้โครงการอ่ืน ซ่ึงทยอยตดัจ าหน่ายท าให้หน้ีสินลดลง โดยรวมเฉล่ียปี

ละประมาณ 280 ลา้นบาท 
5) หุ้นกู ้บริษทัฯ จะตอ้งขอพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานและความสามารถในการ

ช าระในช่วงท่ีถึงก าหนดไถ่ถอน   
ทั้งน้ี หน้ีสินส่วนท่ีเหลือจากขา้งตน้ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการประกอบกิจการตามปกติ

ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความตั้งใจและมีแผนในการช าระหน้ีสินแต่ละประเภทตามก าหนดเวลาท่ีแจง้
ไป  

นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ช้ีแจงเพิ่มเติม โดยไดใ้หข้อ้มูลทางดา้นการเงินวา่ ทางผูบ้ริหารและทีมงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการเงิน โดยมีแนวทางคือ (1) การสร้างผลก าไรใหม้าก
ท่ีสุด ควบคู่กบัการใชม้าตรการควบคุมตน้ทุนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีเม็ดเงินในการทยอยช าระหน้ี (2) การ
หาแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสมเหตุสมผล (3) การรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ให้
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถบริหารจดัการในการออกหุน้กู ้และใหค้วามเช่ือมัน่ในการรักษาแหล่งเงินกูต่้างๆ ของ
บริษทัฯ ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงบริษทัฯ ก็สามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีในหลายปีท่ีผา่นมา 

ในส่วนของหน้ีสินและทุน นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า อตัราส่วนท่ีบริษทัมีขอ้
ผูกพนักบัสถาบนัการเงิน คือ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ซ่ึงไม่รวมหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า (TFRS 16) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ซ่ึง ณ วนัส้ินปี 2567 ถึงปัจจุบนั อตัราส่วนเท่ากบั 1.09 
เท่า ในขณะท่ีขอ้ผกูพนัจากการออกหุ้นกูแ้ละการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ก าหนดอตัราส่วนไม่เกิน 3.0 เท่า 
ดังนั้น สัดส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญายงัคงอยู่ในระดบัท่ี
สามารถควบคุมไดเ้ป็นอยา่งดี แมบ้ริษทัฯ จะมีภาระหน้ีสินจากโครงการใหญ่ก็ตาม  
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2. อยากทราบประมาณการการโอนห้องพกั (ส่วนท่ีเป็น Residence) ณ ส้ินปี 2568 และ 2569 
เป็นอตัราส่วนก่ีเปอร์เซ็นตข์องทั้งหมด 

ทางบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั มีแผนท่ีจะเร่ิมทยอยโอนอาคารท่ีพกัอาศยัให้แก่ผูซ้ื้อในช่วงปลายปี 
2568 โดยบริษทัฯ ไดว้างแผนการโอนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมของลูกคา้ดว้ย
เช่นกนั บริษทัฯ คาดวา่สัดส่วนการโอนอาคารท่ีพกัอาศยัในปี 2568 จะเป็นสัดส่วนนอ้ยกวา่ในปี 2569 ท่ีจะ
โอนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 เลขานุการบริษทั แจง้ว่ามีค าถามล่วงหน้าจากผูม้อบฉันทะ 3 ราย ไดแ้ก่ 1) คุณภาสวรรณ ดอนสระ  
ผูรั้บมอบฉันทะของคุณณัฐสิทธ์ิ เธียรประสิทธ์ิ 2) คุณณัฐพนธ์ เทพสาร ผูรั้บมอบฉันทะของคุณภมรศกัด์ิ 
เธียรประสิทธ์ิ  และ 3) คุณสุนงค ์สาลีรัฐวิภาค ผูรั้บมอบฉนัทะ ของ บริษทั ชนตัถแ์ละลูก จ ากดั สอบถามดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ตามงบการเงินในหนา้ 237 ท่ีระบุวา่มีขาดทุนสะสมจ านวน 1,254.5 ลา้นบาท และหนา้ 238 ระบุ
ว่ามีการขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 303.2 ลา้นบาท การท่ีบริษทัฯ 
ขาดทุนต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั มีการลงทุนท่ีผิดพลาดอย่างไร ก่อนการลงทุนมี
การศึกษา วิจยั ผลไดผ้ลเสียหรือไม่  
 ขอ้ 2 ปัญหาท่ีขาดทุนส่วนหน่ึงมาจากการน าเงินไปซ้ือท่ีดินในราคาท่ีสูงมากและน าเงินไปลงทุนใน
กิจการโครงการต่างๆ และท าใหเ้กิดการขาดทุน เท่าท่ีทราบไดแ้ก่  

(1) โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ  
(2) โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์  
(3) โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร ซ่ึงในโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร มีการลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีราคา

สูงกวา่ราคาประเมิน และมีการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินและใชเ้งินจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวไดน้ าเขา้กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ท่ีมีขอ้ตกลงในการซ้ือคืน (“DREITBB”) พร้อมกบัโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เป็นเงิน
จ านวน 1,200 ลา้นบาทเม่ือครบ 7 ปี  

(4) โครงการ The Food School  
โดยทั้ง 4 โครงการน้ีไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า จะมีแนวทางแกไ้ขอย่างไร 

 นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กล่าวช้ีแจงรายละเอียดในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ในปี 2563 เกิดวิกฤติ COVID-19 ทุกบริษทัไดรั้บผลกระทบ ขาดทุน เหตุผลท่ีขาดทุนต่อเน่ือง 
เน่ืองจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ท่ีกินเวลาต่อเน่ืองหลายปี  และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ คือ 
โครงการ DCP ซ่ึงบริษทัเลือกไม่รบกวนผูถื้อหุ้นโดยการเพิ่มทุน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้บริษทัมีภาระ
ดอกเบ้ียจากเงินกู้และหุ้นกู้ท่ีบริษทัจ าเป็นจะต้องหามาเพื่อรองรับสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวิกฤติ
ดงักล่าว ซ่ึงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายปี 
 ขอ้ 2 ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ และโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
นั้น บริษทัฯ ไดน้ าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นและผูถื้อหุ้น
เห็นความเป็นไปได ้และอนุมติัทั้งสองโครงการดงักล่าว โดยเม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขา้ด าเนินการโครงการดงักล่าว
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แลว้ไดเ้กิดวิกฤติการณ์ COVID-19 จึงท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมกนัน้ี นางศุภจี    
สุธรรมพนัธุ์ ยงัไดอ้ธิบายถึงท่ีมาของการลงทุนในแต่ละโครงการตามท่ีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขา้งตน้ ดงัน้ี 
 ส าหรับโครงการโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และโครงการโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร 
เป็นการลงทุนเพื่อท าให้บริษทัฯ ตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ใน Segment ใหม่ๆ ท่ีบริษทัฯ ไม่เคยด าเนินการมาก่อน 
ได้แก่ กลุ่ม Millennials และ Generation Z ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการท่องเท่ียวท่ีเติบโตและใช้จ่ายอยู่ใน
ระดบัสูง โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาและน าเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมทั้งสองแห่ง นอกจากน้ี การลงทุนพฒันาโครงการโรงแรมอาศยั ยงัเป็นการลงทุน
สร้างโรงแรมตน้แบบทั้งในแง่ของห้องพกัและรูปแบบการให้บริการเพื่อขยายการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
ปัจจุบนั มีเจ้าของโรงแรม (Owner) ท่ีสนใจในแบรนด์อาศยัและได้เซ็นสัญญาบริหารโรงแรมแล้ว และมี
โรงแรมอาศยัอยา่งนอ้ย 4 แห่งท่ีก าลงัจะเปิดใหบ้ริการ 
 ปัจจุบนั โรงแรมทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ      
ไชน่าทาวน์ และโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร มีผลประกอบการท่ีเติบโตขึ้นอย่างเห็นไดช้ดัตามท่ีแสดงใน
กราฟเส้นดงัน้ี  

 
 จากแผนภูมิขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

- แมว้่าการลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ เกิดขึ้นในช่วงท่ีก าลงัจะเกิด
วิกฤติ COVID-19 แต่ผลประกอบการ (EBITDA) ของโรงแรมแห่งน้ีสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี 2563 – 2567  ปัจจุบัน บริษัทฯ ย ังได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในการสร้างสรรคใ์ห้โรงแรมแห่งน้ีเป็นโรงแรมตน้แบบรองรับงานบริการทาง
การแพทยแ์ละท่ีพกัเชิงสุขภาพ ซ่ึงตอบโจทยธุ์รกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความยัง่ยืน และ
เป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหผู้ท่ี้เขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานานไดเ้ขา้พกัท่ีโรงแรมแห่งน้ี
แทนการเขา้พกัท่ีโรงพยาบาล 
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- ส าหรับโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ นั้น บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นให้ด าเนิน
โครงการก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 ไม่นาน ซ่ึงวิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ อย่างไรก็ตาม จากการปรับตวัของบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ียากล าบากดงักล่าว ท าให้ผล
ประกอบการ (EBITDA) ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ยงั
เป็นโรงแรมตน้แบบท่ีน่าภาคภูมิใจอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นโรงแรมแรกและโรงแรมเดียวในกลุ่ม
ดุสิตธานีท่ีติดอนัดบั 1 ใน Tripadvisor ต่อเน่ืองหลายวาระ ซ่ึงถือว่าบริษทัฯ สามารถตอบสนอง
นักท่องเท่ียว Segment ใหม่ๆ อย่าง Millennials และ Generation Z ซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
เติบโตสูงท่ีสุดในปัจจุบนั ไดเ้ป็นอยา่งดี  

- ส าหรับโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร นั้น บริษทัฯ ได้ลงทุนในโครงการน้ีในปี 2566 แมว้่า
ในช่วงเร่ิมตน้ บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2567 โรงแรมแห่งน้ี
สามารถสร้างผลประกอบการ (EBITDA) ท่ีเติบโตขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้ด าเนินการท าสัญญาให้เช่าและโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโครงการ
โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร และการให้เช่าช่วงและโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโครงการโรงแรมอาศยั 
กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ แก่ กองทรัสต์ DREITBB เพื่อตอ้งการลดภาระให้กับผูถื้อหุ้นในเร่ืองของเงินกู ้ซ่ึง
บริษทัฯ มัน่ใจว่าในอีก 7 ปีขา้งหน้า บริษทัฯ สามารถมีผลประกอบการท่ีดีไดต้่อเน่ือง ในปัจจุบนั โรงแรม
อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร ไม่ไดเ้ป็นภาระทางการเงินต่อบริษทัฯ แต่
อยา่งใด เน่ืองจากโรงแรมทั้งสองแห่งมีผลประกอบการท่ีสามารถสร้างรายไดเ้พียงพอในการรับผิดชอบค่าเช่า
ท่ีตอ้งช าระใหก้บักองทรัสต ์DREITBB ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของโรงแรมดงักล่าว 
และเป็นผลต่อเน่ืองจากแนวทางการลงทุนของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การขยายการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน เช่นเดียวกบัโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ ซ่ึงไดรั้บการพฒันาขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวและลูกค้าของดุสิตท่ีเดินทางมายงักรุงเทพฯ หลังจากท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ปิด
ให้บริการชั่วคราว โรงแรมแห่งน้ีจึงเป็นเสมือนตัวแทนของแบรนด์ดุสิตในใจกลางเมือง ท่ียงัคงเติมเต็ม
ประสบการณ์การเขา้พกัในแบบดุสิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลพนกังานบางส่วน
ท่ียงัคงปฏิบติังานกบัดุสิต ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีมีเหตุผล
รองรับอย่างชัดเจน และตอ้งขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้การสนับสนุนให้บริษทัฯ 
สามารถลงทุนในโครงการดงักล่าวตามเจตนารมณ์ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ แต่ในช่วงเวลานั้น วิกฤติการณ์ COVID-
19 เป็นอุปสรรคท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกฝ่าย 
 บริษทัฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีกรุณาให้ความไวว้างใจและให้การอนุมติัการ
ลงทุนในโครงการโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ ซ่ึงนบัเป็น
หมุดหมายส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว ในส่วนของ
โครงการโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ สาทร ซ่ึงเพิ่งเปิดด าเนินการไดเ้พียงหน่ึงปีนั้น แมจ้ะอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ แต่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ EBITDA ไดอ้ย่างกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีของศกัยภาพใน
ระยะยาว บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่อย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการให้ทุกโครงการประสบผลส าเร็จอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 



26 

แม้ว่าไม่อาจคาดการณ์หรือควบคุมเหตุการณ์ภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ แต่ส่ิงท่ี   
บริษทัฯ ยึดมั่นมาตลอด คือ การด าเนินงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบและความ
โปร่งใส 
 ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา แมบ้ริษทัฯ จะเผชิญกบัความทา้ทายจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อรายได้และผลประกอบการ แต่บริษทัฯ ไม่เคยร้องขอการเพิ่มทุนจากท่านผูถื้อหุ้น และไม่เคย
เรียกร้องส่ิงใดมากไปกว่าการตั้ งใจท างานอย่างสุดความสามารถ และมุ่งมั่นอย่างท่ีสุดท่ีจะฟ้ืนฟูผล
ประกอบการใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัท่ีมัน่คงและเติบโตต่อเน่ือง ดงัภาพรวมท่ีไดน้ าเสนอไปก่อนหนา้น้ี 

เลขานุการบริษทัแจง้ว่า มีค  าถามอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงจะขอรวบรวมไปตอบในวาระถดัๆ  ไป และ
เรียนเชิญประธานด าเนินการต่อ  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
  มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2567 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 136,622,212 423,435,897 2,277,490 0 562,335,599 
ร้อยละ 24.3942 75.6057 - - 100.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 6 ราย นบัจ านวนหุ้นได้
รวม 818,601 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 64 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม
ทั้งส้ิน 562,335,599 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.1571 ของจ านวน 850,000,000 หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

 
นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย (“ท่ีปรึกษากฎหมาย”) ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในการท่ีผูถื้อหุ้น

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่อนุมติังบการเงิน เป็นเร่ืองส าคญั ควรมีการตรวจสอบผลการนบัคะแนนเสียง
อีกคร้ัง เพราะเป็นงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบว่าจดัท าตามมาตรฐานบญัชี และเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบเรียบร้อยแลว้และแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ผูใ้ห้บริการ
จดัระบบประชุมด าเนินการตรวจทานการนับคะแนน และเสนอให้ประธานท่ีประชุมพิจารณาให้มีการ
ตรวจสอบผลคะแนนอีกคร้ังหน่ึง ประธานฯ ไดรั้บฟังความคิดเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายและหารือกับ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ ไดข้อให้ผูใ้ห้บริการจดัระบบประชุมด าเนินการตรวจทานการนับคะแนน และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมระหวา่งรอผลตรวจทานการนบัคะแนน 
 เลขานุการบริษทัอ่านค าถามจากนางสาวพิณญาดา เกรียงยศ ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทั ทิพยสมบติั 
จ ากดั กล่าวว่า ขอช่ืนชมคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างดีมาโดยตลอด ซ่ึง
ตั้งแต่เหตุการณ์ COVID-19  ผลการด าเนินงานของบริษทัก็ดีขึ้นมาอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะยงัไม่ถึงจุดท่ีกลบัมา
ก าไร แต่ผลขาดทุนก็ลดลงอย่างมีนยัส าคญัมาตลอด 5 ปี แมว้่าจะมีการลงทุนใหญ่หลายโครงการ ก็ยงัคง
รักษาผลการด าเนินงานและกิจการมีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง  โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงเป็น
โครงการส าคญัก็ท าออกมาไดอ้ยา่งงดงามน่าช่ืนชม หวงัวา่ในปีหนา้บริษทัฯ อาจจะกลบัมาท าก าไรได ้  
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ท่ีปรึกษากฎหมายรายงานว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จึงเสนอให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการ
ประชุมในวาระถดัไประหวา่งรอผลการสอบทานคะแนนเสียงในวาระท่ี 2 

เม่ือไดรั้บค าแนะน าจากท่ีปรึกษากฎหมายแลว้ ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมในวาระท่ี 3 

 
วาระที ่3   พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย (พจิารณาในวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 และวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568) 
 ประธานฯ  ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานต่อ 
ท่ีประชุมในวาระน้ี 

นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองตาม
กฎหมาย (ถา้มี) โดยไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั และไม่ผิดขอ้ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้ งน้ี  ขึ้ นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

ในปี 2567 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจ านวน 236.8 ลา้นบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงิน    
ปันผลประจ าปี 2567 โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏตามสไลด์ คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2567 และไม่มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนท่ีตอ้งส ารองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาขอเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงมี
รายละเอียดอยูใ่นวาระท่ี 7 เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรอบปีบญัชีต่อไป 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

ก่อนไปสู่ค าถามจากผูถื้อหุน้ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย รายงานว่า เขา้ใจว่าเกิดเหตุขดัขอ้งทางเทคนิค กล่าวคือ มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะบางท่านประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (vdo conference) แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทับางท่านแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าไม่สามารถเห็นค าถามของผูถื้อหุ้นท่ี
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านขอ้ความทางหนา้จอแสดงผล จึงไดเ้สนอให้ประธานฯ พิจารณาพกัการ
ประชุมเป็นเวลาประมาณ 15 นาที 

ประธานฯ รับทราบเหตุการณ์ และหารือกบัคณะกรรมการบริษทัแลว้ ขอพกัการประชุมเป็นเวลา 15 
นาที ตามท่ีท่ีปรึกษากฎหมายแนะน า 

เม่ือครบการพกั 15 นาที และกลบัเขา้สู่การประชุม ท่ีปรึกษากฎหมายรายงานว่า จากการตรวจเช็ค
เบ้ืองตน้ ระบบค าถามค าตอบน่าจะมีปัญหา  

ท่ีปรึกษากฎหมายรายงานว่า ระหว่างการพกั 15 นาที  มีนายอคัรเดช เพชรประดิษฐ์ ผูรั้บมอบฉันทะ
จากนายประพนัธุ์ คูณมี ไดส่้งค าถามผ่านขอ้ความเขา้มา  เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีส่งค าถามเขา้มาไม่ได ้และได้
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พยายามแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ท่ีปรึกษากฎหมายจึงได้ขออ่านค าถาม ซ่ึงมี
ใจความว่า การมอบฉันทะของบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือไม่ และอาจจะมีปัญหาได้ 
เพราะกรรมการชุดปัจจุบนั ท่ีเพิ่งมีการแต่งตั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงนั้น ยงัมีปัญหาโตแ้ยง้และคดัคา้นกนัอยู่ 
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และขณะน้ีไดย้ื่นฟ้องศาลปกครองกลาง เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2568 เพื่อให้เพิกถอน
ค าสั่งนายทะเบียน ท่ีให้รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายนั้น ดงันั้น 
หากศาลปกครองกลางมีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งนายทะเบียน อาจจะท าให้การมอบฉันทะและการลงมติของผู ้
ถือหุน้รายใหญ่รายนั้นไม่ชอบ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย รายงานเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากวาระท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบังบการเงินนั้น เป็นงบการเงินท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้โดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และแสดง
ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  จึงขอให้ผูส้อบบัญชี นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบัญชีจากบริษัท              
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (หมายเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 7900) ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า
จากการตรวจสอบเป็นงบการเงินท่ีมีประเด็นอะไร และมีปัญหาอะไรหรือไม่  

นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2567 เป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
และไม่มีประเด็นอะไร  เร่ืองต่างๆ ก็มีการระบุไวเ้รียบร้อย 

ท่ีปรึกษากฎหมาย สอบถามฝ่ายบริหารว่า งบการเงินเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และบริษทัฯ ประกอบธุรกิจ
ทาง hospitiality  ถา้งบการเงินมีประเด็นหรือมีการโตแ้ยง้ก็อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ จึงขอ
สอบถามฝ่ายบริหารว่า เร่ืองงบการเงิน เร่ืองความน่าเช่ือถือ ประเด็นเหล่าน้ีมีความน่ากงัวลประการใดหรือไม่   

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กล่าวว่า เร่ืองน้ีมีความส าคญัมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความ
เช่ือมัน่ของนักลงทุน และราคาหุ้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายย่อยมากมายท่ีต้องคอยดูแลให้เช่ือมั่นในความ
โปร่งใสและชอบธรรม อีกทั้ง อาจท าใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่บริษทัมีปัญหา และอาจขึ้นเคร่ืองหมายพกัการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(SP) ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นในวงกวา้งดว้ยเช่นกนั 

ท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว่า เน่ืองจากท่ีประชุมในคร้ังน้ีไดใ้ช้เวลาพิจารณามาพอสมควรแลว้ (ขณะนั้น
เป็นเวลาประมาณเท่ียงกว่าๆ) และยงัคงมีวาระท่ีเหลืออยู่อีกหลายวาระ แต่วนัน้ีเวลาไม่เพียงพอ ท าให้ไม่
สามารถพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระได้เสร็จ เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ผูถื้อหุ้นท่ีมีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นบริษทัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งไปเขา้ร่วม จึงเสนอต่อประธานฯ พิจารณาเล่ือนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นออกไป โดยเสนอเป็นวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2568  ช่วงเช้า (เวลา 10.00 น.) ทั้งน้ีการ
ประชุมท่ีเล่ือนออกไปจะเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 32/2568  ยงัใช้รายช่ือ
ตาม Record Date เดิม ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2568  เพื่อให้บริษทัฯ มีเวลาในการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้หารือกับคณะกรรมการบริษทัแล้ว  จึงด าเนินการตามค าแนะน าของท่ีปรึกษา
กฎหมาย โดยก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นท่ีจะเล่ือนไปน้ี เป็นวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2568 ช่วงเช้า
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เหมือนเดิม (เวลา 10.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้น ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 32/2568  ยงัใช้รายช่ือตาม Record 
Date เดิม ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2568  เพื่อให้บริษทัมีเวลาในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องตาม
กฎหมาย จึงขอเล่ือนการพิจารณาวาระท่ีเหลือออกไปก่อน 

 
--- วันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.5 --- 

 
 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็น “ประธานฯ” ในท่ีประชุม  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารทุกท่านเขา้สู่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 32/2568 ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) พร้อมทั้งช้ีแจงวา่ การประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุม
ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 32/2568 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 โดยใน
คร้ังนั้นยงัพิจารณาระเบียบวาระยงัไม่แลว้เสร็จ ซ่ึงในคร้ังน้ีจะด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2568 เน่ืองจาก
ถือเป็นการประชุมคร้ังเดียวกนัอยู่  ในการประชุมคร้ังน้ีจะเร่ิมพิจารณาจากวาระท่ี 3 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก
วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 ไดรั้บการพิจารณาแลว้เสร็จในท่ีประชุมก่อนหนา้น้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ท่ีส่งหนงัสือแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และส่ง
ก าลงัใจมายงัผูบ้ริหารทุกท่าน และขอใหเ้หตุการณ์ต่างๆ ผา่นพน้ไปดว้ยดี 

ทั้งน้ี ประธานฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงเหตุการณ์ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2568 ท่ีผ่านมาว่า เม่ือถึงวาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี 2567 เกิดเหตุการณ์ท่ี      
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถส่งค าถามผ่านขอ้ความทางเสียงได ้และกรรมการบริษทับางท่านแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า
ไม่สามารถเห็นค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผา่นหนา้จอแสดงผล 

ประธานฯ ไดรั้บค าแนะน าจากท่ีปรึกษากฎหมายให้พกัการประชุมเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ซ่ึง
ในระหว่างนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีปรึกษากฎหมายว่าควรท าอย่างไรต่อไปดี ท่ีปรึกษากฎหมายจึงได้
แนะน าให้เล่ือนการประชุมออกไปก่อน เพราะการประชุมดังกล่าวอาจมีประเด็นทั้งในทางเทคนิคและ
ในทางกฎหมาย ตลอดจนการประชุมดังกล่าวน้ีมีแนวปฏิบัติท่ีแตกต่างจากบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ซ่ึง    
ประธานฯ เองไม่เคยพบเจอมาก่อน ประกอบกบัเวลาในการประชุมท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ีเพื่อให้การพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีเหลืออยูใ่หไ้ดค้รบถว้นและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกคน จึงไดด้ าเนินการตามท่ีท่ี
ปรึกษากฎหมายแนะน า  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้จึงถูกเล่ือนมาเป็นวนัน้ี 

 
5
 หมายเหต ุ อนึ่ง หลงัจากเร่ิมประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ไดม้ีผูถ้ือหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเขา้ประชุม โดยมีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้  71 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวมทั้งสิน้  567,533,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7686 ของจ านวน 
850,000,000 หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวเก่ียวกบัมติไม่อนุมติังบการเงินของบริษทั  
ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ท่ีผ่านมานั้น ไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษทั ดุสิตธานี 
จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี ตนเองในฐานะประธานกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่านอ่ืนๆ ได้
พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อด าเนินการต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ ซ่ึงท่ีผ่าน
มา บริษทัฯ ไดพ้ยายามช้ีแจงด าเนินการช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนสถาบนัการเงิน
ต่างๆ 

เหตุการณ์ท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)  มีปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษทัฯ ก าลงัเติบโตอย่างเห็นไดช้ดั ตามท่ีปรากฎในงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2568 
ซ่ึงบริษทัฯ มีก าไร โดยประธานฯ กราบขออภยัผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนๆ ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบท่ีผา่นมา  

ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน
คร้ังน้ี เก่ียวกบัการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผา่นมา  

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด ได้ให้ความ
คิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ในการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32/2568 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 
เมษายน 2568 ท่ีผ่านมา เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จ ากดั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งทุกประการ โดยไดมี้การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีชดัเจนวา่ การประชุมท่ีถูกเล่ือนนั้นจะจดัขึ้น
ในวนัน้ี ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และยงัคงใชร้ายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเดิม ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 
2568 ขอยนืยนัวา่ การเล่ือนการประชุมดงักล่าวกระท าไปโดยชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ 

หลงัจากท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงแลว้ ประธานฯ มอบหมายให้นายมะสุกรี ดอเลาะ ผูจ้ดัการฝ่าย
ส านกังานเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุม รายงานองคป์ระชุม และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
รวมทั้ ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
ใหท่ี้ประชุมทราบ  
 นายมะสุกรี ดอเลาะ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงเง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน ข้อก าหนดในการ
ประชุม ช่องทางการติดต่อหากมีเหตุขดัขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดเหมือนกบัท่ีได้แจง้ไวใ้นการประชุมเม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 ทุกประการ  
 

- ประชุมต่อในวาระท่ี 3 - 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผูร้ายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์รายงานใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองตาม
กฎหมาย (ถา้มี) โดยไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั และไม่ผิดขอ้ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้ งน้ี  ขึ้ นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
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ในปี 2567 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจ านวน 236.8 ลา้นบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงิน    
ปันผลประจ าปี 2567 โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาตามท่ีปรากฏในสไลด์ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2567 และไม่มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีตอ้งส ารองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายเงินปันผล ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นวาระ
ท่ี 7 เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรอบปีบญัชีถดัไป 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 เลขานุการบริษทัรายงานว่า มีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุ้น นายณรงค์ฤทธ์ิ รสารักษ์ ซ่ึงแสดงความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเช่ือว่าแบรนด์ดุสิตมีความแข็งแกร่ง แต่ความวุ่นวาย ( turmoil) ท่ี
เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือโอกาสในอนาคต จึงขอให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ช่วยเห็นใจผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยท่ีเช่ือมัน่ในบริษทัฯ ดว้ย 
 นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ กล่าวขอบคุณส าหรับก าลงัใจจากผูถื้อหุน้ พร้อมกล่าววา่ คณะกรรมการและ
ทีมผูบ้ริหารไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารงานท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบนั 
 เลขานุการบริษทัรายงานเพิ่มเติมว่า นายณรงค์ฤทธ์ิ รสารักษ์ ผูถื้อหุ้นท่ีส่งค าถามมายงับริษทัฯ
ล่วงหนา้ ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเปิดโรงแรมท่ีรับจา้งบริหาร (Managed Hotel) ยงัไม่เป็นไป
ตามเป้าท่ีคาดหวงั แมเ้ขา้ใจถึงสภาพเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอก แต่ก็อยากให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
มากขึ้น  
 นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ช้ีแจงวา่ ทีมผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะเปิดโรงแรมใหเ้ร็วท่ีสุดและ
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี การเปิดให้บริการของโรงแรมท่ีบริษทัรับจา้งบริหาร ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความพร้อม
ของทีมผูบ้ริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่ยงัขึ้นอยูก่บัความพร้อมของเจา้ของโรงแรม (Owners) ดว้ย ซ่ึงอาจมีความ
ยากล าบากท่ีจะเปิดให้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก บริษทัฯ รับบริหารจดัการในรูปแบบ Asset-
Light  

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้บริการโรงแรมใหม่ 1 แห่ง คือ โรงแรม ดุสิต เลอ ปาเลส์ ตือฮัว ฮานอย 
ท่ีประเทศเวียดนาม เม่ือวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2568 จ านวน 207 ห้อง ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีมีความสวยงามและ
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากตลาด และในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2568 บริษทัฯ จะเปิดโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส            
มะละกา ท่ีประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ตั้ งแต่เดือน
ธนัวาคม 2567 โดยโรงแรมดงักล่าวตั้งอยูใ่นท าเลใหม่ท่ีบริษทัฯ ไม่เคยเขา้ไปรับบริหารมาก่อน  
 ส าหรับโรงแรมใน Pipeline ท่ีก าลงัจะเปิดใหบ้ริการมีดงัน้ี 

• โรงแรมดุสิต โฮเทล เอจี พาร์ค เฉิงตู ประเทศจีน จ านวน 250 หอ้ง โดยมีก าหนดเปิดใหบ้ริการ
แบบ Soft Opening ในเดือนมิถุนายน 2568 

• โรงแรมดุสิตดีทู เฟย์ดู มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ จ านวน 125  ห้อง นบัเป็นโรงแรมแห่งท่ี
สองในมลัดีฟส์ท่ีบริษทัรับจ้างบริหาร โดยตั้งอยู่ใกลส้นามบินหลกั ซ่ึงจะช่วยเสริมการท า
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การตลาดของบริษทัฯ ในมลัดีฟส์ ต่างจากโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ท่ีตอ้งเดินทางต่อด้วย
เคร่ืองบินน ้า (Seaplane)  

• โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย จ านวน 150 หอ้ง ตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 
และเป็นอีกหน่ึงท าเลใหม่ท่ีบริษทัฯ ไม่เคยเขา้ไปรับบริหารมาก่อน 

รวมทั้งส้ินแลว้ 5 แห่ง ซ่ึงอยู่ในแผนการของบริษทัฯ ในการท่ีจะเปิดโรงแรมใหม่จ านวน 5-7 แห่ง
ในปี 2568 

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะสอบถามผ่านภาพและเสียง 
(Conference) โดยขอให้ผูถื้อหุ้นดงักล่าวเปิดกลอ้งและไมโครโฟน พร้อมทั้งแจง้ช่ือ-นามสกุล และประเภท
การเขา้ร่วมประชุมวา่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะ 

นางสาวพิณญดา เกรียงยศ ผูรั้บมอบฉันทะจากบริษทั  ทิพยสมบติั จ ากัด ได้กล่าวแสดงตนต่อท่ี
ประชุมและแสดงความคิดเห็นผา่นภาพและเสียง (Conference) โดยไดแ้สดงความช่ืนชมต่อคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างดีมาโดยตลอด ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 บริษทัฯ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยส าคญัมาตลอด 5 ปี แมว้่าจะมีการลงทุนใหญ่
หลายโครงการ แต่บริษทัฯ ยงัคงรักษาผลการด าเนินงานและกิจการให้มีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงเป็นโครงการส าคญัก็ท าออกมาไดอ้ย่างงดงามน่าช่ืนชม หวงัว่าในปีหน้า
บริษทัฯ อาจจะกลบัมาท าก าไรไดม้ากขึ้น  

นอกจากน้ี นางสาวพิณญดา เกรียงยศ ผูรั้บมอบฉันทะ ไดก้ล่าวแสดงความเห็นใจกบัทางบริษทัฯ 
รวมถึงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งประสบกบัปัญหาท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่ไม่อนุมติังบการเงินของบริษทั
ทั้งท่ีงบการเงินดงักล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีระดบั Big 4 ท่ีน่าเช่ือถือมาแลว้ โดยถือเป็นกรณีท่ี
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งยงัไม่สามารถเขา้ใจไดว้่าเหตุใดผูถื้อหุ้นรายใหญ่จึงตดัสินใจเช่นนั้น จึงมีความเป็น
ห่วงมากว่า หากมีเหตุการณ์ในท านองเดียวกนัเกิดขึ้นอีกในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ คงจะตอ้งเสียหายหนกั
มาก และส่งผลกระทบถึงผูถื้อหุ้นรายย่อยดว้ย ทั้งน้ี หากเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงเกิดขึ้นอีกจริง อาจพิจารณาได้
ว่าผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความรับผิดชอบและจงใจกระท าการให้บริษัทฯ  เสียหาย ดังนั้ น จึงเห็นว่า
คณะกรรมการควรจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายเท่าท่ีท าได ้เพื่อปกป้องผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
แต่กลบัไดรั้บความเสียหายดว้ย 

นอกจากน้ี นางสาวพิณญดา เกรียงยศ ผูรั้บมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นสนบัสนุนการเล่ือนการ
ประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี เน่ืองจากการประชุมคราวท่ีถูกเล่ือนมานั้น ตนพยายามเปิดหน้าจอเพื่อสอบถามขอ้
สงสัยในประเด็นส าคญั แต่พบว่าหน้าจอไม่แสดงให้ตนนั้นสามารถสอบถามค าถามผ่านระบบได ้ท าให้ไม่
สามารถแสดงความเห็นหรือซักถามไดอ้ย่างท่ีตั้งใจไว ้ประกอบกบัเวลาในการประชุมท่ีไม่เพียงพอ โดยเห็น
ว่าบริษทัฯ ไดเ้ล่ือนการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายย่อย 
โดยการประชุมในคร้ังน้ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการพิจารณาเน้ือหาในแต่ละระเบียบวาระท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงเป็น
วาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดอ้ย่างถ่ีถว้นและครบถว้น และมีโอกาสซักถามหรือเสนอแนะ
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ในแต่ละระเบียบวาระไดอ้ย่างเตม็ท่ีดว้ย พร้อมกนัน้ี ไดก้ล่าวขอบคุณท่านประธานฯ ท่ีไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่าง
รอบคอบ และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายในการพิจารณาเล่ือนการประชุมมาเป็นวนัน้ี 

นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ช้ีแจงว่า ทางบริษทัฯ และคณะกรรมการมีความตั้งใจอย่างเต็มท่ีในการ
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ เขา้ใจผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็น       
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายย่อย ซ่ึงต่างมีความตั้งใจท่ีดีต่อบริษทัฯ โดยตนคาดหวงัเช่นเดียวกนัวา่ การประชุม
ในวนัน้ีจะด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและไม่ติดขดั พร้อมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความเขา้ใจและก าลงัใจ
แก่บริษทัฯ  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติมใดๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี ประธานฯ ได้
ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมาย อธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีวาระดงักล่าวไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนการลงมติ 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด รายงานต่อท่ี
ประชุมว่า ส าหรับวาระท่ี 3 น้ีเป็นวาระท่ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีท่ีประชุมหรือวาระน้ีไม่ไดรั้บการอนุมติั โดยหลกักฎหมาย บริษทัฯ ก็จะไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้เน่ืองจาก บริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีปรึกษากฎหมายส าหรับการอธิบายผลกระทบและประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับ ผลการด าเนินงานปี   2567 และ
การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ 
 มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 
และไม่มีการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เน่ืองจาก บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายคิดเป็น     
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 แลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 566,911,641 614,587 5,000 0 567,531,228 

ร้อยละ 99.8917 0.1082 - - 100.0000 
หมายเหต ุ ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 10 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 365,210 หุ้น รวม
เป็นผูถ้ือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 70 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวมทั้งส้ิน 567,531,225 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
66.7684 ของจ านวน 850,000,000 หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (พิจารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2568) 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากในวาระน้ีประธานฯ เป็นกรรมการท่ีต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ คุณชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม
ในวาระน้ีแทน 
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คุณชนินทธ์ โทณวณิก (“ประธานในท่ีประชุม”) ขอให้นายมะสุกรี ดอเลาะ เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม
ในวาระน้ี 

นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14   
ท่ีก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในอตัรา 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
4. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 ตุลาคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ท่ีผา่นมา ผา่น
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การด าเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการของบริษทัไดมี้เวลาในการกลัน่กรอง ตรวจสอบ
คุณสมบติั ความเหมาะสม ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดของบุคคลท่ีอาจถูกเสนอช่ือ และ
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้โอกาสทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพื่อเขา้รับต าแหน่ง มีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสม ซ่ึงปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาเกือบสามเดือนท่ีบริษทัฯ เปิด
โอกาสให้ผู ้ถื อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่ อ เข้า รับการพิจารณาเป็นกรรมการนั้ น ไม่ มีผู ้ถือหุ้นของ 
บริษทัฯ ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวก่้อนหนา้น้ี 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัฯ ก าหนด ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล และมีคุณสมบติั
เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาตามแนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดไวแ้ละจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ กล่าวคือ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า (1) นายอาสา สารสิน (2) นางปราณี ภาษีผล (3) นายภควตั   
โกวิทวฒันพงศ์ และ (4) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยาม
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กรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง 
ยงัมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีสามารถสนบัสนุนการด าเนินงานและการก ากบัดูแลกิจการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแมว้่านายอาสา สารสิน 
และนางปราณี ภาษีผล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแลว้ก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวม
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

นอกจากน้ี บุคคลทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีการด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
ในกิจการอ่ืน ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูล
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั หรือกิจการอ่ืนๆ รวมถึงนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ของหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ีซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

ประธานในท่ีประชุม ขอให้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล กล่าวเสริมส าหรับประเด็นเร่ืองการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวว่า ขอให้รายละเอียดแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาวาระน้ี เพราะถือว่ามีความส าคัญกับอนาคตของบริษทัฯ มาก ผูถื้อหุ้นคงทราบดีว่า การสรรหา
กรรมการอิสระนั้นเป็นเร่ืองยากมาก หากบริษทัฯ ตอ้งการกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีธรรมาภิบาล มี 
fiduciary duties ครบถว้น  

ตนในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลขอเรียนให้ทราบ
ว่า กรรมการท่ีครบวาระในคร้ังน้ี ไดท้ าคุณประโยชน์อะไรบา้งให้กับบริษทัฯ บา้ง ท่านทั้งหลายเหล่าน้ีได้
ท างานในช่วงท่ีบริษทัฯ มีความยากล าบากยิง่ บริษทัฯ เร่ิมท าโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ใหญ่มาก และเป็นคร้ังแรกท่ีบริษทัฯ มีหุน้ส่วน (partner) ในการท างาน การบริหารหุ้นส่วนก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่าย 
นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ไม่ตอ้งการเพิ่มทุน ไม่ตอ้งการรบกวนผูถื้อหุ้น ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งบริหารจดัการ
เอง ซ่ึงทีมบริหารท างานกนัหนกัมาก  ส่วนคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาว่า จะท าอยา่งไรไดบ้า้งใน
ช่วงเวลาท่ีปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เพื่อก่อสร้างในพื้นท่ีน้ีและโครงการน้ีก็ใหญ่มาก ซ่ึงตอนแรกบริษทัฯ
ขออนุมติังบประมาณจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไวส้องหม่ืนกว่าลา้นบาท แต่ท่ีจริงแลว้ตวัเลขสูงกว่านั้นมาก จน
ตอ้งขออนุมติังบประมาณเพิ่มเติมอีกคร้ังในปี 2564 โดยไม่ไดข้อเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ิจารณา
ว่าจะท าอย่างไรได้อีกบา้ง โดยได้พิจารณาจากโรงแรมดุสิตในกลุ่มท่ีมีอยู่หลายโรงแรม ซ่ึงก็เก่าและตอ้ง
ปรับปรุงโรงแรม เพื่อให้แข่งขนักบัโรงแรมใหม่ๆ ท่ีเปิดขึ้นมาได ้การปรับปรุงโรงแรมนั้นตอ้งใช้เงิน และ
เน่ืองจาก บริษทัฯ ไม่เพิ่มทุน ก็ตอ้งหารายไดเ้พิ่ม แต่แลว้ก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิดการล็อคดาวน์
ทั่วโลก เม่ือเป็นเช่นนั้นแล้ว บริษทัฯ จะมีรายได้ได้อย่างไร เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ร่วมกัน
พิจารณาอยา่งหนกัว่าจะท าอย่างไรท่ีจะแตกแขนงธุรกิจออกไป  เพื่อหารายไดเ้พิ่ม เพื่อกระจายความเส่ียง เพื่อ
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สร้างความมัน่คงให้แก่บริษทัฯ เพื่อหารายไดม้าดูแลพนกังาน และธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ใหพ้งัทลายลงไป ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ มากมาย ท่านผูถื้อหุ้นจะเห็นไดว้่า บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสู่
ธุรกิจอาหาร เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ASAI) ดว้ยแนวคิดใหม่ท่ีจะตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ รวมถึงการหา
โรงแรมมาบริหารเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายไดม้ากขึ้นโดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนมาก (Assets Light) ในแต่ละปีโรงแรมท่ี
บริษทัฯ รับจา้งบริหารก็เพิ่มจ านวนมากขึ้น และขยายบริการออกไปอีกหลายประเทศ 

ในหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ใช้เงินเพื่อปรับปรุงโรงแรมเก่าท่ีมีอยู่เป็นเงินจ านวนสองพนักว่าลา้น
บาท โดยไม่ตอ้งใชเ้งินเพิ่มทุน เพื่อรักษามรดกตกทอด (legacy) ท่ีท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย ไดส้ร้างไว ้ ดุสิต
ธานีตอ้งเป็นหมุดหมาย (landmark)  ของประเทศ  เป็นส่ิงท่ีสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย น่ีคือความตั้งใจของ
คณะกรรมการบริษทั  

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการท่ีใหญ่มากและมาพร้อมกบัปัญหามากมาย ทั้งการบริหาร
หุ้นส่วน (partner)  สถานการณ์โควิด-19  การบริหารผูรั้บเหมา และเพื่อนบ้านรอบโครงการ ซ่ึงส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ี กรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมถึงกรรมการทุกท่านไดทุ้่มเทเวลาให้กบับริษทัฯ  คณะกรรมการเฝ้ารอดูวนัท่ี
ดุสิตธานีเติบโตมาเป็นหมุดหมายท่ียิ่งใหญ่ของประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัคิดถึงผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีถือ
หุน้ดุสิตธานีมาอย่างเหนียวแน่น จึงพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีถาโถมเขา้มา ซ่ึงถา้บริษทัฯ ไม่เพิ่มทุนก็
ตอ้งกู้เงินมา ท าให้เกิดภาระดอกเบ้ียจ่าย  ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ  แต่ผลของความพยายามทั้งหมดก็คือ การเปิด
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2567 เป็นโรงแรมท่ีสวยงาม และเป็นหมุดหมายของประเทศไทย 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ได้รับรางวลัมากมายท่ีไม่นับรวมเร่ืองการรักษาเอกลกัษณ์ของดุสิตธานี  ส่วน
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั (residences) ก็สร้างเสร็จไปมากแลว้ และคาดว่า
จะเร่ิมทยอยโอนไดต้ั้งแต่ปลายปี 2568 และโอนใหลู้กคา้ไดม้ากขึ้นในปี 2569 ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษทั
ฯเป็นหม่ืนลา้นบาท  

น่ีคือ ส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษทัชุดน้ี โดยเฉพาะท่านประธานอาสา สารสิน  กรรมการการลงทุน (คุณ
ภควตั โกวิทวฒันพงศ ์คุณสมประสงค ์บุญยะชยั) ไดส้ร้างผลงานไว ้ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคุณ
ปราณี ภาษีผล ท่ีคอยดูแลเร่ืองการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าทุกอย่างโปร่งใส  ดุสิตธานีเป็นบริษทัฯ ท่ีดีและ
จะรักษาคุณภาพการเป็นบริษทัฯ ท่ีดีแบบน้ีไปตลอด   

การท่ีคุณปราณี ภาษีผล ครบวาระการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงเป็นระยะเวลาเกิน 9 ปี แลว้  และแมว้่า คุณปราณี ภาษีผล ไดแ้จง้ความจ านงว่า ประสงค์จะท า
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ คือ ไม่ต่อวาระกรรมการ แต่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล ไดข้อให้คุณปราณี ภาษีผล ต่อวาระการเป็นกรรมการอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้ดุสิตธานีเติบโตอย่าง
มัน่คงเสียก่อน  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดใ้ช้การพิจารณาด้วยหลกัธรรมะ 
ควบคู่กนัไปดว้ย กล่าวคือ กรรมการเหล่าน้ีไดท้ างานอยา่งหนกั ร่วมกนัพิจารณาหาหนทางเพื่อให้บริษทัฯ อยู่
รอดท่ามกลางภาวะวิกฤติต่างๆ จนท าให้บริษทัฯ มาถึงวนัน้ีได ้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล จึงไดข้อให้เป็นกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงจนกว่าจะ
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มั่นใจว่าดุสิตธานีจะมั่นคง แข็งแรง ซ่ึงแม้ในเวลาน้ี ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า บริษทัฯ พน้ภัยแล้ว เน่ืองจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจในเวลาน้ี เป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ประเทศไทยก็ลดลง และยงั
พบกบัเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ มีการสู้รบกนัในหลายประเทศ และภูมิภาค  

ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึง
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มากดว้ยประสบการณ์ มีความตั้งใจสูง และเสียสละเพื่อบริษทัฯ มาโดย
ตลอด  

ขอเรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นไดท้ราบและพิจารณาดว้ยวิจารณญาณท่ีดี เพื่อให้ดุสิตธานีเติบโตไปอย่าง
ย ัง่ยนื 

หลงัจากศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ได้ให้ขอ้มูลกับผูถื้อหุ้นแลว้ คุณ
ชนินทธ์ โทณวณิก เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม  ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามใดๆ 

ประธานในท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงก่อนลงมติ ไดข้อให้
ท่ีปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของการลงคะแนนในวาระน้ี หากท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัเลือกตั้งกรรมการ
ท่ีไดรั้บการเสนอให้เลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ังหน่ึง  

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด รายงานให้ท่ี
ประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ใน
กรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่ไดรั้บการอนุมติัให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ก็อาจมีผลให้ในท่ี
ประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งส าคญั เช่น ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุน และต าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล อีกทั้งยงัเห็นว่า ในวาระน้ี เม่ือไม่มีการเสนอช่ือล่วงหนา้ให้บุคคลอ่ืนเขา้รับการ
พิจารณาเป็นกรรมการจากผูถื้อหุ้นนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษทัฯไม่ไดรั้บผลกระทบ ในวาระน้ีจึง
ควรพิจารณาอนุมติั เพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศในต าแหน่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของ
บริษทัฯ 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล รายงานต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นคือ นายพิทกัษ์ ศีลรัตนา เขียน
ขอบคุณส าหรับการน าเสนอเบ้ืองหลังปัญหาและการด าเนินงาน ท าให้มีข้อมูลท่ีส าคัญประกอบการ
ลงคะแนน 
 หลงัจากนั้น ประธานในท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณมะสุกรี ดอเลาะ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยก าหนดเวลา
การลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการแต่ละท่าน เป็นเวลาท่านละ 1 นาที  

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นรายบุคคลใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีผลการนบัคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดงัน้ี 
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 1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
 โดยผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 142,052,218 424,017,930 1,463,280 0 567,533,428 
ร้อยละ 25.0944 74.9055 - - 100.0000 

 

 

2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 141,437,631 424,632,517 1,463,280 0 567,533,428 
ร้อยละ 24.9858 75.0141 - - 100.0000 

 

3. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
โดยผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 142,206,728 423,863,420 1,463,280 0 567,533,428 
ร้อยละ 25.1217 74.8782 - - 100.0000 

 

 

4. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ /  กรรมการการลงทุน /  กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

โดยผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 142,206,728 423,863,420 1,463,280 0 567,533,428 
ร้อยละ 25.1217 74.8782 - - 100.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก จ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม 2,200 หุ้น รวมเป็นผูถ้ือหุ้นมาเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 71 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวมทั้ งส้ิน 567,533,428 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.7687 ของจ านวน 
850,000,000 หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่ง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีกรรมการจ านวน 8 คน ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีจ านวนกรรมการอิสระครบตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพยก์ าหนด 

เน่ืองจากนายอาสา สารสิน ไม่ได้รับเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ บริษทัฯ จึงยงัไม่มีต าแหน่ง
ประธานกรรมการ ดงันั้น จึงขอใหน้ายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมส าหรับวาระต่อๆ ไป 
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นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานในท่ีประชุม กล่าวขอบคุณส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีสนบัสนุนเลือกกรรมการ
บริษทักลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง แต่รู้สึกเสียดาย เสียใจและผิดหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีกรรมการทั้ง 4 ท่าน 
ไม่ไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัต่อไป  เน่ืองจาก ในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าท่ีมีส่ิงต่างๆ มา
กระทบบริษทัฯ มากท่ีสุด ทั้งการก่อสร้างโครงสร้างใหญ่และสถานการณ์โควิด-19 และหากพิจารณาจากผลการ
ลงคะแนนเสียงแลว้จะพบว่าผูถื้อหุ้นรายย่อยเกือบทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการทั้ง 4 ท่าน เพื่อกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี ต่างเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และท าคุณประโยชน์ให้กบั
บริษทัฯ เป็นอย่างมาก แต่คะแนนกลุ่มใหญ่ท่ีไม่เห็นดว้ยมาจากผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีไดล้งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยท่ี
จะใหก้รรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดฝ้ากผลงานอนัยอดเยี่ยมให้กบับริษทัฯ ไดทุ้่มเทความคิด ความตั้งใจ และ
เวลาใหก้บับริษทัฯ เป็นอย่างมาก ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผา่นช่วงเวลาท่ียากล าบากท่ีสุดมาได ้ตั้งแต่ก่อสร้างโรงแรม
ดุสิตธานี โดยท่านผูห้ญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เม่ือ 60 กว่าปีท่ีแล้ว เช่น สถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ถดถอย และสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีซบเซา กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ช่วยกันผลักดันให้
โครงการต่างๆ ดีขึ้น จึงขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่าน และหลังจากปี 2568 เป็นต้นไป หลายโครงการท่ี
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดส้นับสนุนมาก็จะเห็นผล จึงมีเสียใจเป็นอนัมากท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่ไม่อนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สูญเสียบุคลากรท่ีส าคัญ และไม่ทราบว่าจะสามารถสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถ้วนแบบน้ีได้อีกหรือไม่ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยพบมาก่อน และหลายๆ บริษทัมหาชนท่ีมี
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ น่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงขออภยัต่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีมี
เหตุการณ์ในวนัน้ีเกิดขึ้น 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั รายงานต่อท่ีประชุม
ว่า เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่ไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง จะส่งผลกระทบตามท่ีได้
เรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบไว้เบ้ืองต้น อย่างไรก็ตาม คุณชนินทธ์ โทณวณิก มีต าแหน่งเป็นรองประธาน
กรรมการ ก็ยงัสามารถท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคร้ังน้ีต่อไปได ้ทั้งน้ี ขอเรียนว่าการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น
ควรอยู่บนฐานของความสุจริตหรือความเหมาะสม หากการใชสิ้ทธิก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือผู ้
ถือหุ้นโดยรวม อาจเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เตม็ท่ี และผลการลงมติในคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามจ านวน จึงขอใหศ้าสตราจารย์
กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติม 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ กล่าวว่า เสียใจแทนผูถื้อหุ้นรายย่อยอย่างมาก 
และขอกราบขอบพระคุณกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นอย่างสูงในคุโณปการท่ีไดทุ้่มเทใหก้บับริษทัฯ มาโดยตลอด 
ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดร่้วมงานกนัต่อไปในอนาคต ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นรายย่อย ตนในฐานะท่ีเป็นกรรม
การอิสระ ขอใหค้วามมัน่ใจวา่จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะรักษาความมัง่คง ความยัง่ยนืของดุสิตธานี เท่าท่ีจะท า
ได้ และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจกับดุสิตธานีมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นอยา่งยิง่อีกคร้ัง 
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   ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และ
ด าเนินการประชุมในวาระท่ี 5  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 (พิจารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2568) 
ประธานในท่ีประชุม ขอให ้ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ ในฐานะประธาน

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูก้ล่าวเสริมถึงความส าคญั ตลอดจนเหตุผล
ในการพิจารณาอนุมติัในวาระน้ี 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 ค าว่าค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จนั้นแตกต่างกนั ค่าตอบแทนกรรมการ 
อาจหมายถึง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับความทุ่มเทของกรรมการท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมาย ซ่ึงกรรมการทุกคนตอ้งมี fiduciary duties ดว้ย  

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 9,000,000 บาท ของบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นจ านวนท่ีสูงกว่าบริษทั
จดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจในขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงบริษทัอ่ืนๆ ไดค้่าตอบแทนสูงกวา่น้ีมาก 
แต่กรรมการบริษทัทุกคนท างานดว้ยใจ  หากเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนถือว่าไม่มาก ส่วนเงินบ าเหน็จ
เทียบเคียงได้กับเงินปันผลของผูถื้อหุ้น โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล กรรมการก็จะไม่ได้รับงิน
บ าเหน็จเช่นกนั ส่วนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาน าเอาค่าตอบแทนของบริษทัท่ี
อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัมาเทียบเคียง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไม่ไดมี้การปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
มาเป็นเวลา 6 ปีแลว้ ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในอตัราดงักล่าว ถือว่าเหมาะสมจึงขอเสนอให้ผูถื้อหุน้
พิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 

ประธานในท่ีประชุม ขอใหน้ายมะสุกรี ดอเลาะ เป็นผูร้ายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 
นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24 ซ่ึงก าหนดให้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 ดงัน้ี  

1. ค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือนส าหรับปี 2568 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอ่ืนๆ 

ขอเสนอวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 เน่ืองจากอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนเทียบเคียงไดก้บัแนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  
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ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการมีอ านาจปรับเปล่ียนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตาม
ความเหมาะสม โดยใหอ้ยูใ่นวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ าปี 2567 
เน่ืองจากปี 2567 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น จึงงดจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2567 
ตารางแสดงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

                                                                                                                                                    (หน่วย : บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(รายเดือน : คน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(ต่อคร้ัง : คน) 

2568 
(อตัราคงเดิม)  

2567 2568 
(อตัราคงเดิม) 

2567 

คณะกรรมการบริษทั 
 

ประธาน 40,000 40,000 25,000 25,000 
กรรมการ 20,000 20,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 20,000 20,000 20,000 20,000 
กรรมการ 15,000 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล  

ประธาน ไม่มี ไม่มี 20,000 20,000 
กรรมการ ไม่มี ไม่มี 15,000 15,000 

คณะกรรมการการลงทุน  ประธาน ไม่มี ไม่มี 20,000 20,000 
กรรมการ ไม่มี ไม่มี 15,000 15,000 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
นางสาวพิณญดา เกรียงยศ ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทั ทิพยสมบติั จ ากดั ไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็น

ผา่นภาพและเสียง (Video Conference)  วา่ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเก่ียววาระท่ี 4 ท่ีมีการลงคะแนนไป 
กรณีท่ีกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการว่า ท่ีผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีไม่ไดรั้บ
เลือก ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีมาโดยตลอด ซ่ึงตั้งแต่เหตุการณ์โควิด ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ก็ดีขึ้นมา
อย่างต่อเน่ือง ผลขาดทุนก็ลดลงอย่างมีนยัส าคญัมาตลอด 5 ปี แมว้่าจะมีการลงทุนใหญ่หลายโครงการ ก็
ยงัคงรักษาผลการด าเนินงานมาได้อยู่ คาดว่าในปีหน้าบริษทัฯ อาจจะกลับมาท าก าไรได้ นอกจากน้ี 
กรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวก็เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ ไดย้ิ่งๆ ขึ้นไป จึงรู้สึกเสียใจท่ีกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป 
และมีความเป็นห่วงอนาคตของบริษทัฯ วา่จะด าเนินไปในทิศทางใด และขอสอบถามท่านผูถื้อหุน้รายใหญ่
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการตั้งกรรมการท่านดงักล่าว ว่าเหตุใดจึงตดัสินใจเช่นนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยหรือไม่ 
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นายบริณต เตชะมีเกียรติชยั ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ก่อนอ่ืนขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีไดท้ างาน
อยา่งหนกั โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ท่ีผา่นมา ซ่ึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ในอนาคตท่านทั้ง 4 ท่านเหล่าน้ีจะได้
กลบัเขา้มาท างานกบัดุสิตอีก และขอสอบถามถึงแนวทางในการสรรหากรรมการทดแทน 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ช้ีแจงว่า ส าหรับกระบวนการสรรหา
กรรมการทดแทน บริษทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านักงานก ากับตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ก าหนดทุกประการ กล่าวคือ 
บริษทัฯ จะพิจารณาจากความรู้ความช านาญของกรรมการ  (Board Skills Matrix) เช่น บริษทัจะต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบให้ครบ 3 ท่าน และตอ้งมีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด โดย
บริษทัฯ จะพิจารณาเฟ้นหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ โดยควรมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีตั้ง ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย เป็นผูมี้ธรรมาภิบาล รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ท่ีจะสามารถน าพาบริษทัฯ ให้กา้วหน้าต่อไป นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นก็สามารถเสนอรายช่ือกรรมการไดต้าม
เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดเช่นกนั และเม่ือเสนอรายช่ือมาแลว้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษทัภิบาล ก็จะพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือมาว่ามีคุณสมบติัครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และสามารถท าคุณประโยชน์ให้กับบริษทัฯ เพื่อมาเสริมให้บริษัทฯ  ดียิ่งขึ้ น 
หลงัจากนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ก็จะเสนอรายช่ือกรรมการท่ี
ไดรั้บการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเป็นล าดบัถดัไป และเม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
อยา่งถี่ถว้นแลว้ จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเป็นล าดบัถดัไป 

ในอดีตท่ีผ่านมา กรรมการของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ก็ไม่เคยเกิดกรณีไม่ผ่านการพิจารณา
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และคาดวา่บริษทัจดทะเบียนๆ อ่ืน ก็ไม่ค่อยมีกรณีไม่อนุมติัใหก้รรมการกลบัมาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระเช่นกนั ซ่ึงเหตุการณ์ในวนัน้ีเป็นเร่ืองผิดปกติเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ก็จะด าเนินการสรรหากรรมการใหม่อยา่งเตม็ความสามารถ
เพื่อมาทดแทนกรรมการท่ีลดจ านวนลง ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต มีใจท่ีท างานใหบ้ริษทัฯ และตั้งใจ
ท่ีจะท าให้ผลประกอบการดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีกรรมการอิสระ
จะตอ้งดูแลเป็นพิเศษ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานในท่ีประชุมขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของ
การท่ีผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั รายงานต่อท่ีประชุม
ว่า การท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง แต่
บริษทัฯ ยงัคงมีกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด แต่ในแง่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล จะตอ้งใหก้รรมการท่านท่ียงัเหลืออยูช่่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  

ประธานในท่ีประชุมขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของการลงคะแนนในวาระน้ี 
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นายเทพชล โกศล รายงานต่อท่ีประชุมวา่ หากวาระน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติพิจารณาไม่อนุมติั บริษทัฯ
จะไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการได ้และอาจส่งผลให้กรรมการบางท่านลาออกจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

ประธานในท่ีประชุม ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2568 เป็นจ านวน

รวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1)  ค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อยและอ่ืนๆ ของปี 2568 รวมกนัไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว
ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อหุ้นอนุมติัในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32/2568  เป็นตน้ไป พร้อมทั้งมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจปรับเปล่ียนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะไดต้ามความเหมาะสม 
โดยใหอ้ยูใ่นวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000 บาท และ 2) งดจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2567 ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยมีรายละเอียดผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 567,467,128 66,300 0 0 567,533,428 
ร้อยละ 99.9883 0.0116 - 0.0000 100.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนปี 2568 (พิจารณาในการประชุม

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2568) 
 ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและยื่นงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้อง
ประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย และขอใหน้ายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 
 นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทันั้น บริษทัฯ มีการก าหนดกระบวนการภายในท่ีชดัเจนเพื่อให้
บริษทัฯ สามารถคดัเลือกผูส้อบบญัชีไดอ้ย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูส้อบ
บญัชีจากบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีใหญ่ท่ีสุด 4 แห่งของโลก (กลุ่ม Big 4) เขา้เสนอขอ้เสนอบริการต่อบริษทัฯ 
(Bidding process) เพื่อให้บริษทัฯ มีทางเลือกในการพิจารณาคดัเลือกบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ภายใตก้ระบวนการท่ีมีคณะกรรมการตรวจสอบได้เขา้ร่วมตั้งแต่ตน้ พร้อมกบัก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
และกระบวนการประเมินและสอบทานขอ้เสนอต่างๆ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
และการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีรายเดิม (Cooling-off period) ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายและ
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หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง  

ในปี 2567 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษทัผูส้อบบัญชีในกลุ่ม Big 4 เขา้ร่วมกันเสนอข้อเสนอ
บริการ (Bidding) ซ่ึงภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดพ้ิจารณารายละเอียด ประเมิน และตรวจสอบขอ้เสนอของ
บริษทัผูส้อบบญัชีแต่ละรายอย่างรอบคอบแลว้ ทั้งในดา้นความเป็นอิสระ ความพร้อมของทีมงาน คุณภาพ
ของการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ตลอดจนความคุม้ค่าและ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชี เน่ืองจากในปี 2567 บริษทัฯ มีปริมาณการท าธุรกรรมค่อนขา้งมาก บริษทัฯ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมท่ีสุด โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2567 
 ต่อมาในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานและสอบทานคุณสมบติัส าคญัต่างๆ 
ของผูส้อบบญัชี ก่อนพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยต่อเน่ืองจากปี 2567 กล่าวคือ เป็นการตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไปเพื่อความต่อเน่ืองของการปฏิบติังานและเป็นกระบวนการ
ปกติแบบเดียวกบัท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ปฏิบติักนัมา เน่ืองจากผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) ท่ีได้รับการเสนอช่ือนั้น มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ       
สอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ของการสอบบญัชี ตลอดจนเพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถมีผูส้อบบญัชีใน
การสอบทานงบการเงินต่างๆ ได ้และเพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น จึงคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 
พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

• แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯโดยมีรายช่ือปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 รายนาม เลขท่ีใบอนุญาต 
1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 7900 
 (ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2567) หรือ  
2. นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา 9052 
 (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ  
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 8420 
 (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)  
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ให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี เพื่อกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีผูส้อบบัญชีรายใดรายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้อีกราย
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ 

ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอดงักล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ และบริษทัย่อย และมี
คุณสมบติัตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยขอ้มูลเก่ียวกับประวติัและประสบการณ์การท างานของ
ผูส้อบบญัชีแต่ละท่านมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

• การก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 
แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 เป็นเงินจ านวน 1,580,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน

ระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงินจ านวน 662,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,242,000 บาท ซ่ึงลดลงจาก
ปี 2567 ร้อยละ 8.56 เน่ืองจากปริมาณงานลดลงภายหลังการปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางส่วนไปยงั
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีธานี ท่ีมีข้อตกลงในการซ้ือคืน 
(“DREITBB”) 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 ของบริษทัฯโดยเปรียบเทียบกบัปี 2567 และ ปี 2566  เป็นดงัน้ี 
 

 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีกลุ่มเดียวกนัจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) ยงัเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศและต่างประเทศในปี 2568 ดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยขนาดเล็ก
บางแห่งทั้งในและต่างประเทศบางแห่งใชผู้ส้อบบญัชีจากส านกังานอ่ืนเป็นผูส้อบบญัชี เน่ืองจากมีความ
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดท างบการเงินรวมสามารถ
ด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

ส าหรับค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัย่อยในต่างประเทศมี Non-
Audit fee เป็นค่าท่ีปรึกษาดา้นภาษี โดยมีผูใ้ห้บริการคือ KPMG, Male, Republic of Maldives และบริษทั
ย่อยจะตอ้งช าระค่าบริการในปีต่อไปอีกจ านวน  5,425 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ปี 2567 : 5,975 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม KPMG ยงัคงด ารงความเป็นอิสระภายใตคุ้ณสมบติัของการเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
นายพิทกัษ์ ศีลรัตนา ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษทั       

เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งใหต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา
ก่ีปีแลว้ 

ค่าสอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2568 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2567 ปี 2566 
KPMG KPMG KPMG 

งบการเงินประจ าปี                                                      1,580,000 1,810,000 1,810,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งไตรมาส 3 ไตรมาส    662,000 642,000 642,000 
รวมค่าสอบบัญชี                                                         2,242,000 2,452,000 2,452,000 
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นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ได้
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ คร้ังแรกในปี 2567 และในปีน้ี ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
เป็นปีท่ีสอง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีเป็น
รายบุคคล มิใช่พิจารณาเป็นรายส านักงาน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดใ้ช้บริการบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีแต่ละช่วงเวลาดงัน้ี นางสาวบุญศรี 
โชติไพบูลยพ์นัธุ์ (ปี 2557 – 2558) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ (ปี 2559 – 2561) และ นางสาว    
วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก (ปี 2562 – 2566) โดยการคัดเลือกผูส้อบบัญชีนั้น บริษทัฯ พิจารณาจากความ
เช่ียวชาญ ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน ตลอดจนความเขา้ใจในบริบทของธุรกิจ เพื่อให้การตรวจสอบ
บญัชีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดและมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวสรุป
ไดว้า่ บริษทัฯ ใชบ้ริการของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาแลว้เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 9 ปี  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานในท่ีประชุมขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายกล่าวถึงความส าคญั
ของระเบียบวาระน้ี และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด รายงานต่อท่ี
ประชุมว่า หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติไม่อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะส่งผลให้บริษทัฯ มีความเสียหาย
เป็นอยา่งมาก กล่าวคือ บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถน าส่งงบการเงินประจ าไตรมาสในช่วงเวลาถดัไปได ้ซ่ึง
อาจจะส่งผลให้บริษทัฯ ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท าให้หุ้นของท่านผูถื้อหุ้นไม่
สามารถซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้ และยงัอาจจะส่งผลกระทบให้บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีตามกฎหมายและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งน าส่งงบการเงินอีกดว้ย เช่น สัญญา
เงินกู ้หรือ ขอ้ตกลงของหุ้นกู ้เป็นตน้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดเหตุผิดสัญญา และ Cross Default ในหน้ีเงินกูต่้างๆ 
ท่ีบริษทัฯ มีอยู่ ซ่ึงถือเป็นความเสียหายท่ีร้ายแรงมาก พร้อมกนัน้ี ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัลงทุนท่ีมีต่อบริษทัฯ อีกดว้ย ดงันั้น การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นควรอยู่บนฐานของความสุจริต หากการใช้
สิทธิท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืน อาจเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึง
บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ได้แก่ นายบุญญฤทธ์ิ 
ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ  
ท าและลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพื่อกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีผูส้อบบญัชีรายใดรายหน่ึงไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้อีกรายสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 รวมเป็นเงินจ านวน 2,242,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนบัคะแนน ดงัน้ี  
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 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 566,918,841 614,587 0 0 567,533,428 
ร้อยละ 99.8917 0.1082 - - 100.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (พิจารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2568) 
ประธานในท่ีประชุม ขอให ้นายมะสุกรี ดอเลาะ เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีความ
ยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจดัสรรให้เหมาะสมกบัการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษทัฯ 
ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ปัจจุบัน) เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น 

บริษทัฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลงัหักภาษีเงินได ้และเงินส ารองตามกฎหมาย 
(ถ้ามี) โดยไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯ และไม่ผิดขอ้ก าหนด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ทั้ ง น้ี  
ขึ้นอยูก่บัการลงทุนและแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเป็น
หลกั 

บริษทัฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม หลงัหักภาษีเงินได ้และเงินส ารองตาม
กฎหมาย (ถา้มี)  

กรณีท่ีงบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม บริษทัฯอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 
 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบัญญติั
ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขึ้นอยู่
กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็น
ส าคญั 

 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินส้ินสุด    

31 ธนัวาคม 2568 เป็นตน้ไป  
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ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
นายกนกศกัด์ิ ศรีมงคล ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดส้อบถามถึงสาเหตุ

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ช้ีแจงว่า วตัถุประสงคข์องการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลคือ

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จากเดิมท่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะ
พิจารณาจากก าไรของงบการเงินรวมเป็นหลกั การเปล่ียนแปลงนโยบายคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการได ้โดยคาดวา่การเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นโดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ จะมีความสามารถในการกระจายผลตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินปันผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือเทียบกบันโยบายเดิม ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวยงัไดรั้บการพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามใดๆ อีก ประธานในท่ีประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมติัการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

โดยมีรายละเอียดผลการนบัคะแนน ดงัน้ี  
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 142,419,828 423,650,320 1,463,280 0 567,533,428 
ร้อยละ 25.1593 74.8406 - - 100.0000 

 
วาระท่ี 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) (พจิารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2568) 

ประธานในท่ีประชุม กล่าวว่า ดว้ยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ไม่ควรมีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน
ใดในวาระน้ี เน่ืองจาก ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรมีการ
ปรึกษาหารือเฉพาะเร่ืองท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเท่านั้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
เพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 4 ตุลาคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2567 เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์การ
ด าเนินการดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นซักถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษทัตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงท่านผูถื้อหุ้น เท่านั้น 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว 
หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 ในคร้ังน้ีเสร็จส้ินลง บริษทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งแจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั และ
บริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย ์หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สังเกตหรือมีความเห็น
สามารถแจง้เลขานุการบริษทัภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุม โดยส่งมาทางไปรษณีย ์หรือแจง้มาทางอีเมล 
comsec@dusit.com 

ประธานในท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการ
ประชุม เวลา 12.20 น.   

 
 
 
ลงช่ือ อาสา สารสิน / ชนินทธ์ โทณวณิก ประธานท่ีประชุม 
 (นายอาสา สารสิน6/ นายชนินทธ์ โทณวณิก7)  

ลงช่ือ มณัฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษทั 
 (นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

 
 

  

 
6
 ในฐานะประธานในที่ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 25 เมษายน 2568 และการประชมุเมื่อวนัพธุที่ 28 พฤษภาคม 2568 วาระที่ 3  

7
 ในฐานะประธานในที่ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 28 พฤษภาคม 2568 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8  


